

TÔI RẤT NHỎ EM

TÁC GIẢ: SUNNESS
NGƯỜI DỊCH: BMWXILU



Tuyetdinhsinhvat

Literature

TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH VÀ CHIA SẺ MIỄN PHÍ TẠI KITESVN.COM

Mục lục

[Chương 1](#)

[Chương 2](#)

[Chương 3](#)

[Chương 4](#)

[Chương 5](#)

[Chương 6](#)

[Chương 7](#)

[Chương 8](#)

[Chương 9](#)

[Chương 10](#)

TÔI RẤT NHỚ EM

Sunness

www.dtv-ebook.com

Chương 1

Lần đầu tiên Chu Giai Ý nhìn thấy Hà Sùng là ở trong phòng khách nhà mình.

Mẹ chỉ nói với cô rằng, cậu bạn ở nhà đối diện sang nhà mình ăn cơm, bảo cô tiếp đón cậu ấy tử tế. Thế là Chu Giai Ý đã ôm một bọc bim bim to tướng, ngốc nghếch bố nhào về phía sofa, mời Hà Sùng cùng ăn với mình. Hai đứa đều chỉ có sáu tuổi cũng chẳng sợ người lạ, cùng bóc gói khoai tây ra, vừa thò tay vào bốc vừa nói chuyện.

“Cậu tên là gì nhỉ?”

“Hà Sùng!”

“Ồ! Mình là Chu Giai Ý!”

“Ồ. Viết thế nào ấy nhỉ?”

Câu hỏi của Hà Sùng khiến Chu Giai Ý ngẩn ngơ một lúc. Cô bé đặt túi khoai tây xuống, vẽ lên không trung hồi lâu. Cuối cùng cô vẫn phải trượt xuống sofa, cầm lấy mấy cây bút trên mặt bàn bằng đôi tay dính đầy gia vị, nguệch ngoạc lại tên mình lên cuốn sổ ghi chú. Hà Sùng cũng học cô, trượt xuống ghế, quỳ gối xuống trước bàn uống nước, nghiêm túc nhìn cô viết, còn không quên đút mấy ngón tay vào miệng, mút sạch gia vị.

Sau khi viết xong chữ “Ý” (懿) có nhiều nét nhất, Chu Giai Ý mới tự hào ngẩng đầu lên, đẩy quyển ghi chú tới trước mặt Hà Sùng: “Viết thế này

đấy!” Hà Sùng ngấm nghĩa tên cô một lúc, sau đó gật đầu nhưng rồi lại kinh ngạc khen ngợi: “Lông mi của cậu dài thật!”

Chu Giai Ý tuy còn nhỏ nhưng nghe cũng hiểu, không vui: “Cậu không tập trung nhìn mình viết!”

Hà Sùng không biện hộ, chỉ híp mắt nhe răng cười với cô. Cậu có đôi mắt hoa đào, khi cười sẽ cong cong, hai con ngươi sáng rực lên. Trên má còn có hai lúm đồng tiền, vô cùng dễ thương. Trẻ con có một trực giác bẩm sinh, không dễ bị diện mạo của người khác mê hoặc. Chu Giai Ý có lẽ dựa vào trực giác này, cho rằng Hà Sùng không đáng tin cậy, cũng vì thế cô chưa bao giờ bị hút hồn bởi nụ cười đó.

Cô bò trở lại sofa, ôm bọc khoai tây ra xa, không muốn chia sẻ với cậu nữa, thể hiện sự phẫn nộ của bản thân. Hà Sùng cũng không tức giận, cười tít mắt lấy một gói bim bim khác, bóc ra ăn rất ngon lành. Thấy cô Chu bưng thức ăn ra ngoài phòng khách, cậu ngoan ngoãn gọi, được cô Chu khen là “rất lễ phép”. Còn Chu Giai Ý vì bôi đầy dầu mỡ ra bút nên bị mẹ mắng cho một trận.

Thế nên về sau, cứ mỗi lần bố mẹ khen Hà Sùng ham học trước mặt Chu Giai Ý, cô lại không phục. Đó mà gọi là ham học? Hỏi cô viết chữ thế nào, cuối cùng toàn ngồi ngấm lông mi của cô.

Rất nhiều năm sau, Chu Giai Ý nhắc lại chuyện này, giọng nói còn có chút hoài niệm. Hà Sùng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể chọc ghẹo cô, cố tình làm ra vẻ kinh ngạc, lắc đầu, tặc lưỡi: “Chẹp chẹp... đây gọi là đồ kỹ đấy, Chu Giai Ý! Còn bé tí như thế, có cần làm vậy không?” Chu Giai Ý đưa mắt lườm cậu ta, nhưng cũng không phản bác. Dù sao cô đã biết, mặc dù Hà Sùng mồm mép thiếu nghiêm túc nhưng nếu thật sự học thứ gì đó thì chỉ cần đọc một lần là hiểu. Cũng giống như lần thứ hai cô viết tên mình cho cậu xem, cậu đã có thể viết hoàn chỉnh cả họ tên cô lên bìa cuốn tập được phát trước khi vào lớp một.

Nhưng, chuyện đó để sau hãy kể.

Hà Sùng và Chu Giai Ý học cùng một trường tiểu học, còn được phân vào cùng một lớp.

Từ trường hai người học về tới khu nhà của họ phải đi bộ mất hai mươi phút. Lũ trẻ sống trong cùng một khu với họ cũng sàng sàng tuổi nhau, đương nhiên ngày nào cũng cùng đi học và cùng tan học. Bố mẹ của Hà Sùng thường xuyên không ở nhà nên thuê một bảo mẫu chăm sóc cậu. Cậu vẫn luôn không thích người bảo mẫu đó.

Thời đó khi họ vừa vào tiểu học đang thịnh hành đặt sữa làm bữa sáng. Điều kiện của gia đình Hà Sùng là tốt nhất trong đám bạn cùng trang lứa với họ, cũng là người duy nhất được đặt sữa uống hàng sáng. Hà Sùng không mấy quan tâm tới ý kiến của bố mẹ. Lần nào cậu cũng lấy hộp sữa được treo trong giỏ trên tường nhà ra, vừa đi xuống dưới nhà là vứt ngay vào thùng rác xanh bên vệ đường.

Cùng “phạm tội” với cậu còn có Chu Giai Ý. Nhưng cô không có sữa để đổ, chỉ có trứng luộc để vứt.

Trên đường đến trường có một đoạn đường xỉ than đá không hề ngăn. Vệ đường bày bán các sạp hàng quà vặt, đa phần là các loại đồ rán. Lúc đó chưa biết tới mỡ bắn dầu cặn, năm hào một xiên gà rán, chân gà nướng được bọn trẻ đặc biệt yêu thích. Sau khi được phết tương ớt lên, chỉ người mùi thôi cũng khiến người ta thèm rỏ dãi.

Tiền tiêu vặt mỗi ngày của Hà Sùng đều nhiều hơn Chu Giai Ý một đồng. Thế nên sáng nào cậu cũng mời cô ăn xiên gà nướng. Sau đó hai người dùng một đồng còn lại của mình mua bánh quẩy và sữa đậu nành. Cuối cùng tới một ngày, Chu Giai Ý bị mẹ bắt quả tang vứt trứng gà. Mẹ cô

giận tím tái mặt mày, túm chặt lấy Chu Giai Ý, kéo về phía chân mình, tụt quần cô xuống, tét thật đau vào mông.

Chu Giai Ý từ đó không bao giờ dám lãng phí trứng gà nữa.

Sáng sớm hôm sau hai mắt cô đỏ quạch, đứng phía trước thùng rác nhìn Hà Sùng, trong tay cầm một quả trứng đã được bóc vỏ trắng tinh, đáng thương nói với cậu: “Mình không vớt được nữa đâu. Mẹ nói sẽ xuống kiểm tra xem mình có vớt trứng gà trong đó không.” “Thế thì cậu vớt chỗ khác là được rồi?” Hà Sùng từ nhỏ đã động não nhanh hơn cô, cũng không dễ bị người lớn hù dọa, nên cậu chẳng hiểu sao cô lại tỏ ra đáng thương như vậy.

“Mình không dám!” Chu Giai Ý lắc đầu. Cô chẳng có cái gan đó như cậu ấy.

Hà Sùng thấy cô tội nghiệp, suy nghĩ một lát rồi đề nghị: “Nếu không thì chúng ta đổi đi. Cậu uống sữa của mình, mình ăn trứng của cậu.” Thế là hai người mỗi ngày đều tiết kiệm được năm đồng mua quà sáng, dành dụm hết để mua mấy thẻ hoạt hình trúng thưởng. Thi thoảng bốc trúng một chai nước, nhất định sẽ để dành chia nhau uống trên đường đi học về.

Họ không còn cùng uống một chai nước là chuyện khi bắt đầu lên cấp hai. Chính vì có một hôm Hà Sùng bỗng nhiên tươi cười đón lấy chai nước của Chu Giai Ý, uống một ngụm rồi cảm thán: “Đây cũng gọi là hôn gián tiếp phải không?” Chu Giai Ý từ lâu đã nghe được cụm từ này trong phim truyền hình, sắc mặt bỗng trở nên rất khó coi. Cô trợn tròn mắt, nín nhịn hồi lâu, cuối cùng chỉ biết hằn học phủ định: “Nói vớ vẩn!”

Để giữ lại nụ hôn đầu tiên của mình, từ đó cô không uống chung chai nước với cậu ấy nữa.

Lần đầu tiên Chu Giai Ý cãi nhau với Hà Sùng là năm mười tuổi.

Tối hôm đó người bố từ xa về của Chu Giai Ý lại ra khỏi nhà uống rượu cùng bạn bè tới say mèm. Ông lão đảo chén choáng vào nhà là bắt đầu soi mói chỉ trích khắp nơi: “Thảm trải sàn trước cửa bẩn như thế kia tại sao không giặt đi? Cốc thủy tinh này có phải chưa rửa sạch không, tại sao còn vết bẩn? Cửa sổ lại làm sao thế kia? Sao không kéo rèm cửa lại?”

Mẹ cô đỏ mắt đi ra khỏi phòng, bắt đầu lớn tiếng cãi vã với ông.

Họ cãi nhau rất kịch liệt. Chu Giai Ý nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, không dám lên tiếng. Bố cô thường xuyên công tác ở ngoài, mấy tháng mới về nhà một lần. Nhưng lần nào về cũng cãi nhau với mẹ tới mặt đỏ tía tai. Chu Giai Ý rất sợ bố mẹ cãi nhau. Cô lén chuồn ra khỏi nhà, muốn tới quán mặt chược đối diện ngồi một lát. Khu nhà không lớn, người sống xa nhau thế nào chỉ cần trong cùng khu đều từng gặp mặt. Bà chủ mở quán mặt chược đương nhiên quen thuộc cả bố mẹ của lũ trẻ. Thế nên buổi tối khi bọn trẻ chạy tới chơi mặt chược, bà ấy còn chuẩn bị trà nước và hạt dưa cho chúng. Chỉ khi nào đông khách mới bắt chúng về.

Khi chạy xuống dưới nhà, cô đi qua nhà Hà Sùng, phát hiện cửa để ngỏ. Ngoài cửa kê một đôi giày da của nam và một đôi giày cao gót của nữ. Chu Giai Ý men theo cầu thang tối om, chạy xuống dưới nhà, vừa tới quán mặt chược liền nhìn thấy Hà Sùng ngồi trong góc.

Cậu đang ngồi đó cúi đầu cắn hạt dưa, cả khi Chu Giai Ý ngồi xuống bên cạnh cậu cũng không ngẩng đầu lên.

“Bố mẹ mình lại cãi nhau rồi.” Chu Giai Ý ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa nói giọng đã nghẹn ngào. Hà Sùng chẳng quan tâm, làm như không nghe thấy, tiếp tục cắn hạt dưa. Tính tình cậu ấy càng lớn càng quái đản. Trước mặt người ngoài thì luôn cười nói vui vẻ, nhưng với những người thân thì lúc nắng lúc mưa. Chu Giai Ý mếu máo, cảm thấy tủi thân, bị cậu hờ hững như vậy, cô như sắp khóc: “Sao cậu không nói gì? Đúng rồi, bố

mẹ cậu cũng về rồi phải không? Mình vừa nhìn thấy giày trước cửa nhà cậu...”

Hà Sùng bất ngờ vung cả nắm hạt dưa trong tay xuống mặt đất, hất tay Chu Giai Ý ra. Cậu không nói tiếng nào, đứng dậy bỏ đi.

Chu Giai Ý bị dọa cho ngây ngốc, nước mắt nước mũi chọt trào ra. Khi cậu sắp đi ra khỏi quán mặt chườc, cô mới nhớ ra, hét lớn về phía cậu: “Sao cậu lại nổi nóng với mình! Đồ thần kinh!”

Từ sau buổi tối hôm ấy, cả một tuần trời hai người không ai nói với ai một câu. Họ vẫn đi học cùng nhau, nhưng ai cũng ương bướng, không chịu xin lỗi trước. Tới tận cuối tuần, mấy đứa trẻ trong khu tập thể hẹn nhau tới nhà Chu Giai Ý chơi trốn tìm. Hà Sùng nhanh nhẹn trốn vào trong khe tủ quần áo, Chu Giai Ý cũng phẫn khởi bò vào theo.

Cái khe đó không quá lớn, hai đứa trẻ mười tuổi rúc vào trong cũng có phần chật chội. Họ đứng đối diện, mặt gần như dính vào nhau. Hà Sùng rất không vui, lạnh lùng nhìn cô bằng đôi mắt hoa đào ứa nhìn đó: “Trốn theo mình vào đây làm gì?”. “Hà Sùng!” Chu Giai Ý lại kéo cổ tay áo của Hà Sùng, giọng nói yếu ớt: “Mình nói với cậu một chuyện, cậu đừng kể cho người khác nhé.”

Hà Sùng không đáp lại, thế là Chu Giai Ý tiếp tục nói: “Bố mẹ mình ly hôn rồi.”

Lần này cô không khóc, chỉ nhỏ tiếng, dè dặt nói với cậu như vậy. Hà Sùng không ngờ cô lại nói mấy lời này, kinh ngạc nhìn cô: “Thật ư?”

“Thật đấy!”

“Làm sao cậu biết?”

“Mình tìm được đơn ly hôn của họ ở trong tủ.” Tâm trạng một giây trước vẫn còn bình tĩnh của Chu Giai Ý bỗng trở nên xúc động. Hai mắt cô cay cay, giọng nức nở: “Thật ra buổi tối hôm họ bàn chuyện ly hôn mình cũng nghe thấy. Lúc đó mình ngủ trong phòng khách. Cậu bảo mình cầu thần khẩn Phật để bố mẹ không ly hôn mà sao không linh vậy? Sáng hôm đó mẹ chải tóc cho mình, chải mãi chải mãi rồi ôm mình khóc, mình còn chưa hiểu chuyện gì...”

Cô nói, nước mắt lăn dài, chớp mắt một cái lại rơi một giọt.

“Cậu...” Hà Sùng rất hiếm khi ấp úng không nói nên lời. Không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô khóc, nhưng lần này cổ họng lại như bị thứ gì chặn lại, mở miệng rất lâu mới nhớ ra phải an ủi cô thế nào: “Cậu đừng khóc... Có gì mà phải khóc... Đẳng nào thì bố cậu cũng lâu lâu mới về một lần, ly hôn hay không cũng có khác gì nhau...”

Cậu nói vậy chẳng khiến Chu Giai Ý thoải mái hơn, ngược lại còn khóc càng dữ. Hà Sùng căng thẳng, dướn người ra định bịt miệng cô lại, không ngờ vừa ngẩng đầu lại hai trán đụng vào nhau. Đau đớn nhưng cậu vẫn không quên giữ gáy cô, ấn đầu cô hướng về phía sàn nhà. Chu Giai Ý hức một tiếng, Hà Sùng mới buông tay ra.

“Cậu thật sự đừng có khóc nữa! Còn khóc là bị phát hiện đấy.” Cậu thấp giọng, sốt sắng nói hết. Ngừng một lúc, cậu xoa đầu cô, ngữ khí bình ổn trở lại: “Ngoan đi! Mình cũng kể cho cậu một bí mật, cậu cũng không được nói với ai.” Chu Giai Ý gật đầu, nhưng nước mắt vẫn tí tách rơi.

“Tuần trước đôi giày cao gót cậu nhìn thấy trước cửa nhà không phải của mẹ mình đâu.” Hà Sùng mím môi. Sau vài giây suy nghĩ cậu mới nói: “Bố mình có bồ ở ngoài.”

Chu Giai Ý bỗng thút thít, hình như là nghẹn ngào. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cả biểu cảm sững sờ trông cũng rất ngộ. Hà Sùng nhìn cô, không

định lên tiếng trước. Nét mặt cậu chẳng có cảm xúc gì mấy, khác hẳn với vẻ đùa cợt thường ngày. Cậu tưởng cuối cùng Chu Giai Ý cũng chịu nghỉ một lúc, ai ngờ họ nhìn nhau mười giây, khóe mắt cô lại bắt đầu ướt: “Bố mình cũng ngoại tình, nghe nói vì ông muốn có thêm một cậu con trai. Ông không thích con gái.” Cô nhăn mũi, dáng vẻ như đang cố nín nhịn không khóc, thanh âm cũng trở nên không rõ ràng: “Nhưng bố cậu đã có cậu là con trai rồi mà...”

“Ai mà biết được tại sao.” Hà Sùng lườm cô, như đang cảnh cáo cô không được khóc nữa: “Mẹ mình cũng lẳng nhăng bên ngoài. Có lẽ họ đều chẳng yêu quý gì mình.”

“Hà Sùng...”

“Họ không thích mình cũng chẳng sao. Dù sao mình cũng lớn rồi, mình sẽ có gia đình của riêng mình.” Ngắt lời Chu Giai Ý, Hà Sùng nói với vẻ không mấy quan tâm. Khi Chu Giai Ý khóc, chuyện khiến cậu đau đầu này cũng không còn ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu nữa: “Cậu cũng vậy, thế nên nín đi!”. “Nhưng mình không muốn bố mẹ chia tay...” Tâm tình của Chu Giai Ý không giống cậu, tâm sự này cô giấu rất lâu, càng nghĩ chỉ càng đau lòng: “Tại sao chỉ vì mình là con gái bố lại không ở cùng mẹ nữa...”

Cô khóc đến nhăn cả mặt lại. Hà Sùng cũng hiểu ra giờ an ủi vô ích, đành phải dọ nạt cô. Vừa hay cậu có thể vừa đấm vừa xoa.

“Chu Giai Ý!” Bỗng chốc giọng nói của cậu trở nên nghiêm túc đáng sợ: “Cậu mà còn khóc nữa, ngày mai tự ăn trứng gà.”

Chiều này rất hữu dụng, Chu Giai Ý nín ngay lập tức.

“Vậy... còn sữa...” Cô nữa vừa thút thít, hơi thở gấp gáp: “Cậu cũng uống luôn à?”

Hà Sùng đáp thẳng thắn và ngắn gọn: “Cậu uống!”

Ai ngờ đâu hai chữ ấy thốt ra, Chu Giai Ý vừa mới ngừng khóc lại òa lên tức tưởi: “Mình không muốn uống sữa nữa...” Cuối cùng cô cũng dẫn được mấy người bịt mắt tới. Cánh cửa tủ áo sau khi được kéo ra, cả lũ trẻ đều hoảng hốt vì vẻ khóc lóc đau thương của Chu Giai Ý. Chỉ có Hà Sùng chui ra khỏi khe, cười hớn hở với mọi người như bình thường, kéo vạt áo vẫn còn bị cô nắm trong tay, tức giận mắng: “Đừng có làm nũng mình!”

Đó là một lần hiểm hoi, Hà Sùng không biết làm sao với Chu Giai Ý.

TÔI RẤT NHỚ EM

Sunness

www.dtv-ebook.com

Chương 2

Khi Chu Giai Ý học lớp năm, có một lần bị thủy tinh cửa vào tay.

Lúc đó, căng tin của trường học nhập về một lô chai nước ngọt thủy tinh. Học sinh ai cũng uống rất hăng. Chu Giai Ý đương nhiên cũng mua theo. Không ngờ khi cùng bạn mang trái bóng rổ đi lên gác, cô không cẩn thận bị vấp phải trái bóng. Khi chai thủy tinh trong tay vỡ tan dưới đất, tay phải của Chu Giai Ý cũng bị đâm vào. Máu không ngừng chảy, khiến cô òa khóc rất to ngay tại chỗ.

Hà Sùng trên tầng hai vừa hay nhìn thấy cảnh ấy lập tức chạy tới văn phòng tìm thầy cô.

Họ sống trong một thành phố loại II, thời gian ấy đi đâu cũng chỉ có những công xưởng với những ống khói cao ngút nhà khói thải đen xì lên bầu trời. Trong thành phố chỉ có một hai bệnh viện hợp quy cách. Từ trường học đạp xe qua đó phải mất gần hai mươi phút. Thầy giáo nhìn thấy bàn tay nhầy nhựa máu của Chu Giai Ý cũng rất sốt ruột, vội vàng đưa cô đến tạm một phòng khám nhỏ nằm đối diện cổng trường học. Thầy giáo bảo bác sỹ xem cho cô trước rồi rút điện thoại gọi về cho mẹ cô.

Quan hệ giữa Hà Sùng và Chu Giai Ý rất tốt, nên cậu cũng bị kéo tới phòng khám cùng cô. Bác sỹ kéo tay Chu Giai Ý lại xem xét, cũng may đã cầm được máu cho cô. Hà Sùng ngồi bên cạnh, thấy Chu Giai Ý dần dần nín khóc bèn hỏi: “Có đau không?”. “Vẫn ổn! Bây giờ không còn đau nhiều nữa...” Chu Giai Ý lắc đầu, khoe mắt vẫn còn hơi ươn ướt nhưng không thút thít nữa.

“Chỉ biết tự mình hù mình.” Hà Sùng mỉm cười. Cậu thật sự không thấy vết thương này có gì to tát, dù sao thì từ nhỏ tới lớn Chu Giai Ý vẫn rất hay khóc nhè. Đầu gối bị xước da mà nước mắt cũng chảy hai hàng, hoàn toàn không giống với bộ dạng hăng hái thường ngày: “Vốn chẳng có chuyện gì, cậu khóc một cái trông như rất là nghiêm trọng. Ai không biết còn tưởng cậu sắp đau đến chết rồi.”

Chu Giai Ý không vui, mếu máo, nhưng cũng không phản bác. Rất nhiều lúc cô đúng là tự hù dọa mình, chẳng phải thật sự không có chuyện gì sao?

Bác sỹ thấy cô không khóc liền bảo hai người ngồi ở đó một lúc, ông ấy đi ra cửa phòng khám tìm thầy giáo đã đưa Chu Giai Ý tới. Phòng khám rất nhỏ, ngồi trong phòng cũng có thể nghe được tiếng họ nói chuyện bên ngoài. Thế nên từng câu từng chữ của bác sỹ đã lọt vào tai Chu Giai Ý: “Những chỗ sây sát khác không sao, chỉ có vết thương dưới ngón tay cái là phải tới bệnh viện lớn khâu lại...”

Hà Sùng đương nhiên cũng nghe thấy. Cậu có phần kinh ngạc, đang định quay đầu nhìn phản ứng của Chu Giai Ý đã thấy miệng cô méo xệch. Cậu vừa nhe răng cô đã bắt đầu khóc: “Cậu lại khóc cái gì?” Hà Sùng sợ nhất là khi cô khóc, nhìn điệu bộ này là biết ngay cô đã hết hồn vì tin phải tới bệnh viện khâu tay. Cậu chỉ biết luống cuống dỗ dành cô: “Khâu không có gì đáng sợ đâu, sẽ có thuốc tê, không đau chút nào cả... Này! Cậu đừng có khóc thật nhé! Đã mấy tuổi rồi!”

Chu Giai Ý chẳng nghe lọt tai, vẫn gào lên thảm thiết.

Mẹ cô đã lên tỉnh công tác, ở nhà cũng không có ai chăm sóc, đành phải gửi cô cho ông bà ngoại. Ông ngoại của Chu Giai Ý còn làm thầy giáo ở một trường trung học công lập nằm kế bên trường tiểu học của họ. Ngày thường người làm cơm cho Chu Giai Ý là bà ngoại cô. Khâu vết thương

không phải chuyện nhỏ. Mẹ cô không thể về ngay lập tức, chỉ có thể gọi bà ngoại tới đưa cô đi bệnh viện.

Buổi chiều tan học Hà Sùng về nhà một mình. Lúc ăn cơm tối cậu nghe người giúp việc kể bà Chu gọi điện tới, nhờ cô ta mấy ngày này nấu thêm canh cho Chu Giai Ý. Bà Chu làm việc trên tình rất bận rộn, không có thời gian rảnh để về với Chu Giai Ý: “Vừa hay bố mẹ cậu cũng bảo tôi nấu canh cho cậu uống.” Người giúp việc vừa nhìn Hà Sùng ăn cơm vừa căn nhắc: “Thôi thì nấu luôn cả thế!”

Hà Sùng cúi đầu gậy cơm trong bát, không lên tiếng. Từ nhỏ cậu đã không thích cô ta nhưng vẫn phải giữ phép tắc. Cho dù cậu rất ít khi cười nói với cô ta nhưng cũng không bao giờ đối chọi lại.

Ngày hôm sau, cậu và Chu Giai Ý cùng đi học, lúc đó mới nhìn thấy bàn tay bị băng vải trắng của cô.

“Vậy chẳng phải cậu không cần làm bài tập sao, được rồi rồi!” Hà Sùng tươi cười, ngó nhìn, nắm lấy tay cô xem trái xem phải: “Thế sao? Khâu có đau không?” Nhắc tới chuyện này là Chu Giai Ý lại tức giận. Cô phồng má, cái mặt đã tròn quay giờ càng tròn hơn: “Khâu không đau, nhưng lúc bôi thuốc tê thì đau chết đi được... Bác sỹ đó còn lật vết thương của mình ra, bôi đúng vào chỗ bị rách thịt!”. “Được rồi, được rồi! Cậu chịu khổ rồi, mình tới “hầu hạ” cậu uống sữa.” Ưu điểm lớn nhất của Hà Sùng chính là khi muốn nịnh ai thì cái miệng sẽ rất ngọt, khi muốn ai mất mặt thì lại ăn nói vô cùng bỉ ổi. Cậu đang muốn dỗ Chu Giai Ý mà, liền xé một lỗ nhỏ trên túi sữa cầm trong tay, cắm một ống mút vào đưa tới bên miệng cô, cười hì hì đợi cô uống.

Chu Giai Ý uống sữa. Hai người vừa đi tới trường học, cô vừa kể lại cho cậu nghe chuyện hôm qua tới bệnh viện. Giờ nhớ lại cô vẫn còn sợ hãi, mở to đôi mắt tròn xoe, chẳng biết đang hù dọa ai: “Bác sỹ nói, suýt nữa thì

đứt sợi gân trong ngón tay cái. Nếu mà bị đứt thật thì ngón tay đó của mình thành tàn phế rồi.”

“Cậu may mắn rồi đấy.” Tâm trạng cậu rất tốt, vui vẻ nghe cô nói: “Lát nữa mình lại mời cậu ăn xiên gà nướng, được không?”

Chu Giai Ý trước giờ không bao giờ khách khí với cậu: “Mình muốn ăn xúc xích nướng.”

Hà Sùng vẫn còn cười tí mắt, nói gì cũng chịu: “Được! Cậu đừng có hờn dỗi với mình là được rồi.”

Cô lườm cậu. Cậu lại dí ống hút tới bên miệng cô, ép cô uống sữa.

“Khi nào tay cậu khỏi rồi, chúng ta sẽ cùng học nấu ăn.” Trong lúc đợi nướng xúc xích ở quán hàng rong bên lề đường, Hà Sùng bỗng nhiên đưa ra đề nghị ấy, còn không quên oán trách người giúp việc nhà cậu: “Mình không muốn người giúp việc đó làm nữa, phiền phức!”. “Tại sao vậy? Cô Lý tốt lắm mà.” Chu Giai Ý không kịp hiểu ý của cậu, còn tưởng vì không muốn người giúp việc đó nên cậu mới muốn tự học nấu ăn, thế thì còn kéo cô vào làm gì?

“Không phải cậu muốn cả đời này sống dựa vào mẹ cậu đấy chứ?” Hà Sùng quay đầu nhìn cô, cố ý thể hiện nét mặt kinh ngạc rất khoa trương. Cậu tiện tay nắm lấy tay phải của cô, chỉ chỉ, vẫn bộ mặt giả vờ tử tế mỗi lần trêu chọc cô: “Cậu nhìn xem! Lần này bị thương chẳng phải mẹ cậu cũng bận việc không về được đó sao? Sau này chúng ta đều phải sống tự lập, không học một số kỹ năng cơ bản, tới lúc đó sống thế nào?”

Xúc xích đã nướng xong, Hà Sùng đón lấy, phết đầy tương ớt cô thích rồi đưa cho cô. Chu Giai Ý không cầm. Chẳng biết cô đã cúi đầu xuống từ lúc nào, cắn chặt môi, nước mắt lại lại đong đầy.

“Mẹ nói bà sẽ không tái giá nữa.” Cô buồn bã nói: “Mẹ nói sau này sẽ sống với mình.”

“Bố mẹ mình còn chưa ly hôn, thế mà lúc thì muốn ở cùng người này, lát lại muốn ở cùng người kia.” Rốt cuộc cũng không còn đủ kiên nhẫn, Hà Sùng cầm tay trái cô, nhét xiên xúc xích vào tay cô, hoàn toàn không quan tâm dáng vẻ chuẩn bị khóc của cô, nói thẳng: “Chu Giai Ý! Lời của người lớn không thể tin được.”

Chu Giai Ý không lên tiếng. Họ cứ thế đi tới trường, dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào nữa.

Hà Sùng vốn dĩ tưởng rằng ít nhất cô không nhịn được mà bật khóc, ai ngờ cả đường cô cứ cúi gằm, mím chặt môi, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.

Từ đó về sau, cậu rất ít khi nhìn thấy cô khóc.

Bắt đầu lên lớp sáu, Hà Sùng liên tục trốn học.

Bố mẹ cậu rất hiếm khi về nhà, mỗi lần về lại toàn tốn thời gian vào việc tới gặp thầy cô giáo và giáo dục cậu. Đáng tiếc Hà Sùng là kiểu người dạy mãi không chịu sửa, bố mẹ cậu từ nhỏ lại không mấy quan tâm tới cậu, đến tuổi này rồi, muốn quản cũng không quản nổi nữa. Người giúp việc nhà họ đúng là đã xin nghỉ việc. Hà Sùng cả ngày ở một mình. Bố mẹ rốt cuộc cũng không yên tâm, liền nhờ vả nhà họ Chu đối diện, hy vọng bà Chu trông nom cậu một chút, ít nhất phải bắt cậu ăn cơm ngày ba bữa cho đúng giờ.

Bà Chu và gia đình họ là bạn bè mười mấy năm rồi, chút chuyện vặt vãnh đương nhiên sẽ đồng ý. Từ sau lần Chu Giai Ý bị mảnh chai đâm vào tay, ông Chu đã bắt bà không được lên tỉnh làm việc nữa, ở nhà chuyên tâm

nội trợ, chăm sóc Chu Giai Ý tới khi cô học đại học. Sau khi ông Chu lấy vợ khác lại sinh thêm một đứa con gái. Ông vốn đã cảm thấy day dứt với hai mẹ con Chu Giai Ý, giờ lại có thêm một cô công chúa, có lẽ càng cảm thấy đây là báo ứng, nên từ đó càng đối xử tốt với Chu Giai Ý hơn. Ông ta không chỉ đưa cho hai mẹ con cô mỗi tháng ba ngàn tiền sinh hoạt phí như trong thỏa thuận ly hôn. Mà mỗi khi công việc thuận lợi, hầu như hai người cần tiêu bao nhiêu ông sẽ đưa bấy nhiêu, chỉ đưa nhiều hơn chứ không đưa ít hơn.

Gần như ngày nào Chu Giai Ý cũng nhận được điện thoại của bố gọi tới. Tình cảm này tới muộn mười hai năm, đến nước này, cũng chỉ có cô cảm thấy không quen. Ông Chu lăn lộn làm việc ở một thành phố lớn, áp lực công việc rất căng thẳng, lại hay phải tiếp khách. Mỗi lần ông gọi điện về đều là những lúc say bí tỉ. Khi say là ông lại thích nói nhảm, cứ nghe giọng Chu Giai Ý là bật khóc, khóc mãi, khóc mãi rồi hỏi cô: Con có hận bố không?

Chu Giai Ý xoắn dây điện thoại lại, cô chưa bao giờ trả lời câu hỏi này. Bình thường cô sẽ thẳng thừng cúp điện thoại, không nói năng gì, trở về phòng làm bài tập. Nếu bố còn gọi lại cô cũng không nhận máy. Chính vì vậy, Chu Giai Ý đặc biệt ghét những người đàn ông say rượu.

Thế nên khi cô phát hiện ra Hà Sùng cũng uống rượu, cô tức giận đến nỗi hai mắt long lên sòng sọc.

Đó là thời kỳ được nghỉ học. Hà Sùng mỉm cười nói với cô “dẫn cậu đến một nơi”, liền đưa cô lên một đoạn cầu vượt trên đường trở về tiểu khu. Môi trường sống của thành phố này rất tệ, nhất là khu vực mà họ đang ở, đứng ở đó nhìn ra đâu cũng thấy vừa cũ nát vừa bẩn thỉu. Dưới đoạn cầu vượt này là một núi rác. Sau khi chúng được chôn xuống đất, gần như tất cả trụ cầu cũng bị chôn chặt. Hà Sùng dẫn Chu Giai Ý từ đây leo lên cầu vượt, xuyên qua đường ray xe lửa, rồi ngồi xuống bên một hàng rào bảo vệ bằng xi măng phía đối diện.

“Sao cậu lại muốn chạy tới đây?” Chu Giai Ý hỏi anh, nhìn trái nhìn phải, chỉ sợ có xe lửa chạy tới. Họ ngồi bên hàng rào bảo vệ thật ra không nguy hiểm, vì nó còn cách đường ray khoảng mười bước chân nữa. Nhưng nếu có xe lửa đi qua, tạp âm cũng sẽ khiến đôi tai đau buốt.

“Nếu lượn trong tiểu khu, cho dù chạy ra phía sau khu khai khác cũng sẽ bị phát hiện.” Hà Sùng khoanh chân ngồi xuống, vỗ vỗ xuống nền xi măng bên cạnh mình, mở cặp sách, lấy ra hai chai bia, còn cười nói: “Cậu chớ có mách với bố mẹ mình, nếu không mình sẽ trở mặt đấy.”

“Không nói với bố mẹ cậu cũng được, nhưng cậu phải chú ý an toàn. Mình cảm thấy ở đây không tốt, tới lúc cậu bị xe lửa đụng thì đã muộn rồi.” Ngồi xuống bên cạnh cậu, Chu Giai Ý quay đầu sang nhìn thấy cậu đang bật nắp chai bia. Cô bỗng trợn tròn mắt, kinh ngạc đến nỗi nói năng lắp bắp: “Cậu còn uống rượu nữa? Cậu... Cậu học uống rượu từ khi nào thế hả?”

“Cậu quan tâm nhiều thế làm gì?” Hà Sùng không mấy để tâm, uống một ngụm bia. Tuy nói những lời oán trách, nhưng đôi mắt cậu vẫn híp lại, mỉm cười, không giận thật: “Đừng có nhiều lời như người giúp việc trước đây của mình!” Nhưng Chu Giai Ý thì phẫn nộ thực sự: “Cậu học cái gì không học, lại học uống rượu!” Cô nhào tới định cướp chai bia trong tay cậu, gương mặt căng ra: “Đừng uống nữa! Uống say rồi sẽ gây thêm phiền phức cho người khác!”

Hà Sùng giơ cao tay lên, không để cô cướp được, thu lại nụ cười trên nét mặt, giận dữ. Khi nổi giận với Chu Giai Ý cậu chẳng bao giờ nể tình, không gào thét hay đánh đập, chỉ là mỗi lời nói đều rất tổn thương người khác. Cậu hiểu rõ tâm tư của Chu Giai Ý, đánh thẳng vào nỗi đau của cô: “Chu Giai Ý! Đừng vì bản thân mình không thích mà can dự vào chuyện người khác. Bố cậu là bố cậu, mình là mình.” Đôi mắt hoa đào đỏ của cậu khi tức giận cũng khiến người ta phải sợ hãi: “Hơn nữa, cậu thì hiểu cái gì. Đàn ông mà không biết uống rượu, sau này làm sao ra đời lẫn lộn được.”

Chu Giai Ý lườm cậu, cứ giằng co như vậy, không ai chịu lùi bước. Cuối cùng cô xách cặp, đứng dậy, quay người định một mình đi qua đường ray. Tới bên đường ray, cô vẫn còn giận, quay đầu hét lên với cậu: “Cậu đừng có uống rượu rồi để xe lửa đâm! Tự làm tự chịu!”

Hà Sùng không lên tiếng chỉ tiếp tục uống.

Tối hôm đó, cậu không tới nhà họ Chu ăn cơm. Mẹ cô hỏi, Chu Giai Ý mới thành thật khai báo là hai người đã cãi nhau, nhưng không kể chuyện Hà Sùng uống rượu. Chu Giai Ý đã từng nhìn thấy bố cậu đánh cậu. Mỗi lần như vậy cậu không khóc, cũng không chống trả, chỉ nhìn bố trân trân. Ánh mắt đó không giống nhìn bố mà giống một kẻ thù. Chu Giai Ý cảm thấy Hà Sùng có làm sai thế nào cũng không nên bị đánh như thế.

“Vậy mẹ sắp cơm vào trong hộp, lát nữa ăn xong con mang tới cho bạn ấy.” Mẹ xới cơm cho cô, bất luận cô có đồng ý hay không cũng sắp xếp như vậy: “Trẻ con cãi nhau là chuyện bình thường. Con và Hà Sùng là bạn bè bao nhiêu năm rồi, lại cùng nhau khôn lớn trưởng thành, đừng vì một chút chuyện mà trở mặt với nhau.”

Thế là ăn cơm xong Chu Giai Ý cầm hộp cơm, chạy sang nhà đối diện tìm Hà Sùng. Để cậu không nhìn thấy, cô không mở cửa mà chỉ ấn chuông rồi vội vàng kiễng chân lên che chặt mắt thần ở cửa. Cuối cùng đợi mãi mà không có ai ra mở cửa. Cô lại ấn chuông thêm một lúc nữa, rồi chạy xuống nhà, ngó lên cửa sổ nhà cậu, không thấy đèn sáng tức là Hà Sùng còn chưa về nhà.

Cô lập tức thấy sốt ruột, vội chạy tới quán mặt chược tìm, cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Chu Giai Ý vội vội vàng vàng đút hộp cơm vào trong túi ni lông, móc vào xe đạp, đi khắp tiểu khu tìm Hà Sùng. Trước nay cô luôn ngoan ngoãn, không bao giờ chạy ra ngoài chơi khi trời đã tối. Hà Sùng thì khác, cậu thường xuyên đi chơi tới tận tối khuya. Có một lần còn

bò lên một chiếc xe hàng đỗ bên vệ đường trong tiểu khu, bị cắm cả đinh vào gan bàn chân.

Hà Sùng thật ra rất ít khi bị thương. Cậu không bất cẩn như Chu Giai Ý. Cũng chính vì như vậy, nên chỉ một hai lần bị thương lại để lại ấn tượng sâu sắc. Vì tai nạn lần đó, Chu Giai Ý thường xuyên lái nhải bên tai cậu, bốt ra ngoài chơi vào buổi tối thôi, rồi lại bị thương chỗ này chỗ kia.

Chu Giai Ý hay có thói quen nghĩ sự việc trở nên nghiêm trọng. Ví dụ như về tới nhà không tìm thấy mẹ, gọi điện cũng không bắt máy là Chu Giai Ý có thể sốt ruột phát khóc. Cô lập tức lo lắng mẹ đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là bị xe đụng, hoặc là gặp cướp. Đối với Hà Sùng, cô cũng như vậy.

Cô tìm khắp tiểu khu cũng không ra cậu, nóng ruột một lúc mới bình tĩnh lại được, nhớ ra ban ngày họ đã cùng tới cầu vượt.

Cô mò mẫm leo lên cầu, cuối cùng cũng nhìn thấy Hà Sùng. Cậu vẫn ngồi bên hàng rào bảo vệ, bên cạnh có chiếc đèn đường cao cao rọi sáng, khiến từng làn khói thuốc trên tay cậu càng thêm rõ nét, chầm chậm bay lên cao, rồi biến mất trên không trung.

“Toàn học những cái xấu!” Chu Giai Ý xông tới, cướp điếu thuốc của cậu, vứt xuống đất. Còn chưa hết lo lắng, nổi bực tức đã dâng lên trong lòng cô, cô gần như sắp mất kiểm soát: “Cậu cũng không nhìn xem mình mới tí tuổi đầu, còn chưa tốt nghiệp tiểu học* đã lấy cái cố bước chân vào xã hội? Chẳng phải là học thói xấu sao!”

*Tiểu học ở Trung Quốc học sáu năm.

Hà Sùng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, như đang nhìn một người lạ mặt đột ngột xuất hiện nổi nóng với mình. Đúng lúc đó, có xe lửa đi qua, tiếng ầm ầm vang lên bên tai, màng nhĩ rung đến đau nhức. Nhưng hai người không ai bị tai nạn.

“Cậu nói xem, cậu học mấy thứ tốt để làm gì?” Hà Sùng nhìn Chu Giai Ý, nét mặt không biểu cảm, lời nói ra còn khó chịu hơn cả tiếng ồn của xe lửa: “Cậu ngoan rồi, chẳng phải bố mẹ vẫn ly hôn đó sao? Cậu ngoan là bố cậu sẽ không lấy người khác à? Chu Giai Ý! Cậu bảo cậu học mấy cái tốt đó có ích gì không?”

Chu Giai Ý đứng bên cạnh cậu, gương mặt vì phẫn nộ mà đỏ hồng lên. Cô có thể phản bác lại. Cậu học thói xấu thì có ích gì? Chỉ khiến lại ăn thêm một trận đòn của bố, mẹ cũng chẳng đoái hoài tới. Nhưng những lời đó quá tổn thương, Chu Giai Ý có thể tưởng tượng ra mình mà nói Hà Sùng sẽ tức giận đến mức nào. Cô không lo cậu giận dữ với cô, cô chỉ không muốn cậu khó chịu như cô...

Nghĩ như vậy, một bụng tức của Chu Giai Ý bỗng trở nên chua xót. Cô vừa cảm thấy ấm ức vừa đau buồn: “Hà Sùng...” Cô ngồi xuống, kéo vạt áo Hà Sùng, nói với giọng ghen ngào: “Có phải cậu gặp chuyện gì không vui không? Cậu nói với mình được không? Đừng nói những lời khó nghe như thế...”

Hà Sùng có lẽ cũng không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Cậu sững sờ, rồi đưa tay vò mạnh đầu cô, khiến hai đuôi sam của cô rối bù. Chu Giai Ý cũng không phản kháng, cứ để mặc cậu vò đầu như thế, lặng lẽ rơi nước mắt. Hà Sùng buông tay, không còn tức giận nữa: “Mình đoán là nếu một ngày mình chết, mẹ mình cũng chẳng buồn như cậu.”

Chu Giai Ý ngẩng đầu, đáng thương nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ nhà cậu có lẽ lại xảy ra chuyện gì đó. Cậu không nói, cô cũng chẳng biết nên an ủi ra sao. Và lại cô cũng ăn nói vụng về. Dù cậu có nói, cô lại càng chẳng thể an ủi nên hôn. Cô đành phải đổi chủ đề, khụt khịt mũi hỏi: “Cậu còn muốn thi lên cấp hai không?”

“Cậu muốn mình thi?” Hà Sùng ăn nói bao giờ cũng vòng vo, cũng chẳng biết học ở đâu ra.

“Mình vẫn muốn cậu học cùng trường trung học với mình. Cậu sẽ thi chứ?”

“Đương nhiên rồi!” Hà Sùng liếc mắt nhìn cô: “Mình không thể bỏ học trung học được, thời đại nào rồi!”

“Vậy thì cậu phải ôn thi nhanh đi.” Lần này cô rất vui mừng, cầm cánh tay định kéo cậu đứng dậy: “Thành tích của mình tốt hơn cậu rất nhiều đấy, lỡ như cậu không thi đỗ vào trường của mình thì phải làm sao?”. “Ồ, không thi đỗ thì thôi! Có trường để học là được rồi.” Hà Sùng từ từ đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô đang trừng mắt với cậu. Cậu lập tức giơ tay véo má cô, vừa nói vừa cười: “Được rồi, được rồi! Mình đi học bù là được chứ gì? Đừng có dối nữa!”

Cậu đúng là thay mặt nhanh hơn con gái. Đợi xe lửa đi qua, cậu bèn kéo cô xuống cầu vượt.

“Mình còn một ít tiền, có muốn ăn xiên gà nướng không?”

Chu Giai Ý còn hộp cơm, vội lắc đầu. Rồi cô chợt nhớ ra: “Cậu lấy đâu ra tiền mà mua rượu, mua thuốc mà vẫn còn đủ ăn xiên gà nướng?”

Hà Sùng cười, dựng chiếc xe đạp của cô lên. Sau khi ngồi lên, cậu hất cằm ý bảo cô ngồi lên đằng sau: “Mình nói với bố mẹ là mình đi học thêm.” Chu Giai Ý không ngờ cậu lại to gan dám nói dối bố mẹ như vậy. Cô muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại dù có nói gì cậu cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai: “Vậ càng hay, cậu mang số tiền đó đi học thêm, tạm thời đừng có mua rượu với thuốc nữa.” Rồi cô đổi giọng: “Sau này phải học những thứ này, nhưng uống rượu hút thuốc quá sớm có hại cho sức khỏe.”

Hà Sùng đạp mạnh bàn đạp, chở cô về tiểu khu.

Kiểu nói này của cô rất có tác dụng với cậu, cậu luôn nghe lọt tai, mỉm cười đáp: “Ồ!”

TÔI RẤT NHỚ EM

Sunness

www.dtv-ebook.com

Chương 3

Năm thứ hai trung học Hà Sùng có một cô bạn gái.

Cậu và Chu Giai Ý học cùng một trường trung học, nhưng không cùng lớp. Chuyện bạn gái, nếu không phải Hà Sùng chủ động nói với Chu Giai Ý, cô cũng không hề biết. Hôm đó Hà Sùng hẹn Chu Giai Ý sau khi tan học cùng đi ăn lẩu. Vừa hay thứ sáu lại không có tiết tự học buổi tối, cô nhắn tin cho mẹ rồi đồng ý.

Không ngờ lúc tan trường, Hà Sùng đã dẫn theo một cô bạn gái tới trước cửa lớp đợi Chu Giai Ý. Khi Chu Giai Ý nhìn thấy cô gái ấy, cô luống cuống nhìn cậu. Lúc đó cậu mới tút mắt vỗ vai bạn gái, giới thiệu với cô: “Bạn gái mình, Tạ San San!” Sau đó lại chỉ vào Chu Giai Ý, cúi đầu ghé vào bên tai Tạ San San cười nói: “Đây chính là bạn thân mình chơi từ nhỏ tới lớn mà mình đã kể với cậu, Chu Giai Ý. Mình làm chuyện xấu xa gì cũng kể cho cô ấy nghe, thế nên giới thiệu cậu với cô ấy đầu tiên.”

Tạ San San dáng người nhỏ nhắn, còn rất gầy, nhưng rất xinh xắn. Đôi mắt trông có vẻ rất sâu, có lẽ là đã trang điểm một chút. Cô ấy không buộc tóc lên như những bạn gái trong lớp Chu Giai Ý theo quy định của trường học, mà thả mái tóc dài bên bờ vai gầy, trông có phần người lớn hơn. Chu Giai Ý thấy những bạn gái xinh đẹp thì rất dễ xấu hổ, cộng thêm việc Hà Sùng không báo trước với cô một tiếng, cô cứ thế đeo cặp sách đứng nhìn hai người họ. Chỉ biết cười, không nghĩ ra nên nói câu gì.

“Mình đang bảo sao tên nghe quen thế, thì ra người ta học ở lớp chọn, đâu có cùng một đẳng cấp với cậu.” Tạ San San hướng ngoại hơn so với

Chu Giai Ý, thấy cô không nói gì bèn chủ động tìm đề tài. Cô ấy trừng mắt với Hà Sùng, rồi nhiệt tình hỏi Chu Giai Ý: “Tối nay chúng ta ăn lẩu gì? Cậu thích thịt dê hay thịt bò?”

Chu Giai Ý mỉm cười, hai tay cũng chẳng biết nên đặt ở đâu, cuối cùng đành nắm chặt lấy quai cặp: “Mình thế nào cũng được.”

Cô và Hà Sùng đều thích ăn thịt dê, nhưng không biết Tạ San San có thích không, thế nên đành giao quyền lựa chọn cho cô ấy: “Thịt dê đi!” Hà Sùng nhân cơ hội ấy ra quyết định: “Vừa hay cả ba chúng ta đều thích thịt dê.”

Dứt lời, cậu lại giơ tay bá cổ Chu Giai Ý, kéo cô đến bên cạnh mình, cười hì hì véo má cô: “Ngượng cái gì, đều là người nhà cả mà.”

Bị trêu chọc như vậy, Chu Giai Ý càng không biết giấu mặt đi đâu. Cô sợ Tạ San San không vui, vội cười gượng gạo với cô ấy. Tạ San San chẳng hề để tâm, thậm chí còn lo Chu Giai Ý không quen người lạ, chủ động khoác tay cô: “Cặp sách của cậu có nặng không? Để Hà Sùng xách cho cậu?”

Chu Giai Ý vội vàng xua tay nói không cần.

Bữa lẩu ấy cũng không khó vượt qua như Chu Giai Ý nghĩ. Tạ San San và Hà Sùng đều thuộc tuýp người tính cách tự nhiên, cởi mở. Nói chuyện với cô ấy một lúc, Chu Giai Ý cũng thoải mái hơn nhiều. Chu Giai Ý nhìn người rất đơn giản, cũng tin từ tướng mạo có thể hiểu được một phần tính cách của người đó. Thế nên chỉ riêng việc Tạ San San nhường phần thịt dê nhúng chín đầu tiên cho cô đã đủ khiến Chu Giai Ý cảm thấy con người cô ấy rất tốt.

Tạ San San sống khá xa quán lẩu nơi họ ăn. Ăn xong, bọn họ bàn bạc một chút, cuối cùng Hà Sùng và Chu Giai Ý cùng đưa Tạ San San về nhà trước rồi mới trở về khu nhà của họ. Khi đi qua đường xỉ than, Chu Giai Ý

cuối cùng vẫn tò mò hỏi Hà Sùng: “Cậu yêu vậy hơi sớm thì phải?”. “Chu Giai Ý! Cậu xem nhiều phim nước ngoài và đọc không ít tiểu thuyết rồi, còn không biết chỉ có Trung Quốc mới có cụm từ “yêu sớm” thôi sao?” Hà Sùng nghe xong bật cười, giơ tay vò mạnh đầu cô: “Ngoan đi! Mình chẳng có chuyện gì giấu cậu cả, cậu cũng đừng gây thêm phiền phức cho mình.”

Từ khi vào cấp hai, Chu Giai Ý bắt đầu cắt tóc ngắn, một kiểu đầu năm chẳng có gì mới mẻ, rất hợp với gương mặt tròn vo của cô, cũng dễ xử lý, không cần lo bị cậu làm cho rối bù. “Ồ!” Trong lòng cô không chắc chắn, chỉ biết nói mấy câu quan tâm: “Con người cô ấy cũng rất tốt, cậu chú ý đừng để ảnh hưởng tới học tập là được.”

“Cậu mà biết cô ấy cũng hút thuốc, uống rượu thì sẽ không cảm thấy con người cô ấy tốt nữa đâu.” Sau lưng cũng chẳng giữ chút thể diện nào cho bạn gái, đôi mắt hoa đào của Hà Sùng cong lên, chẳng để tâm tới bộ dạng kinh ngạc của Chu Giai Ý: “Đó gọi là ngư tằm ngư, mã tằm mã. Lên cấp hai cậu chỉ đắm đầu vào học, không biết nhìn người cũng không sao, khi nào lên cấp ba nhớ để ý một chút là được. Ví dụ như thành tích bây giờ của mình, lên cấp ba chắc chắn không thể học cùng một trường với cậu rồi.”

Từ nhỏ tới lớn cậu luôn đối xử với cô như thế. Mỗi khi cô nghĩ sự việc đơn giản, cậu lại nói cho cô biết rằng nó không đơn giản đến vậy. Ngược lại khi cô nghĩ mọi chuyện rất nghiêm trọng, cậu lại tỏ ra không mấy quan tâm, làm như lần nào cậu cũng đúng vậy. Chu Giai Ý ít khi vì thái độ đó của cậu mà tỏ ra không vui, nhưng cũng chẳng thể phản bác.

“Thế sao cậu không cố gắng thêm?” Cô thử đổi sang một chủ đề mình có lập trường một chút: “Có phải không học được đâu, cậu thông minh hơn mình nhiều mà.”

Hà Sùng lắc đầu, tư duy nhanh nhạy hơn cô: “Mấy hôm nay sao cứ nhìn thấy trước cửa nhà cậu có hai đôi giày vậy?”

Chu Giai Ý không bước đi được nữa. Cô dừng lại một lúc, tới khi Hà Sùng phát hiện ra, quay lại thì mới nói: “Mẹ mình có bạn trai rồi.” Hà Sùng nhìn cô, nhớ lại trước đây cậu đã từng nói rằng cô phải học cách sống tự lập. Lúc đó cô còn không phục, nói rằng sau này mẹ mình sẽ không tái giá.

Chu Giai Ý cũng im lặng nhìn cậu. Hà Sùng cảm thấy có lẽ cô cũng đang nhớ tới lời nói như đinh đóng cột khi trước của mình. Sự thực chứng minh cậu đã đúng, nhưng nghĩ lại đáng vẻ cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong hôm đó của Chu Giai Ý, Hà Sùng cũng không muốn châm chọc nữa.

“Ồ. Vừa nãy ăn lẩu chưa no phải không? Có ăn thêm xiên gà nướng không?” Cậu đi tới, khoác tay cô, đi về phía sạp hàng bán đồ nướng. Vẫn là nụ cười tí mắt, ngữ khí từ tốn, dường như thật sự bỗng nhớ ra vừa rồi trong cửa hàng cô không ăn mấy: “Đi, mình mời cậu!”

Chu Giai Ý để mặc cho cậu kéo. Hai người đi tới bên một sạp hàng nhỏ, đợi những xiên gà được nướng giòn.

“Hà Sùng!” Hai mắt cô nhìn chăm chăm vào lớp dầu sóng sánh trong chảo, chần chờ một lúc, hít một hơi sâu rồi mới ghé sát lại gần, thì thầm với cậu: “Bây giờ hình như mẹ mình đang nuôi chú đó. Chú ấy ở nhà mình được bao ăn bao uống, lần trước còn mang chiếc máy tính xách tay cũ bỏ để lại cho mình đi mất. Mình còn nghe thấy chú ấy mượn tiền mẹ...”

Hà Sùng nhìn cô, không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Cậu chú ý tới đôi giày ấy cũng một thời gian rồi, vốn dĩ tưởng rằng Chu Giai Ý sẽ không nhìn được mà kể với cậu, cuối cùng vẫn là cậu đánh giá thấp khả năng giữ mọi chuyện trong lòng của cô. Nếu hôm nay cậu không nhớ ra, gạn hỏi, chưa biết chừng cô ấy sẽ còn đè nén đến hoại tử cả bụng.

“Nói với bố cậu chưa?” Cậu hỏi.

Chu Giai Ý lắc đầu, cúi gằm mặt, tóc bên mang tai cũng rũ xuống, che khuất gương mặt: “Chưa! Mẹ không cho mình nói. Mẹ bảo nếu mình nói

ra, bố sẽ không đưa tiền sinh hoạt cho mẹ con mình nữa.” Hà Sùng không thấy kỳ lạ. Cậu quen biết nhà họ Chu nhiều năm rồi, cũng khá hiểu tính của mẹ Chu Giai Ý: “Vậy có nói với ông bà ngoại chưa?”

Chu Giai Ý lại tiếp tục lắc đầu.

Gà đã rán xong, cô cúi đầu nên cũng không để ý. Hà Sùng đón lấy giúp cô, vẫn phết tương ớt lên như mọi lần, nhân tiện cho cô một lời khuyên: “Tốt nhất là cậu nên nói với ông bà ngoại. Nếu không tin bố, thì cũng nên tin họ.”

Cảnh tượng này khá giống với lần trước khi cậu nói với cô lời của người lớn không thể tin hoàn toàn. Cô đón lấy xiên gà nướng, không im lặng như hôm đó nữa mà nghe lời cậu, gật đầu: “Được!” Cũng chỉ có lời của Hà Sùng là cô có thể tin tưởng mà thôi.

Hà Sùng vỗ vỗ đầu cô, khi phát hiện cô nghe lời cậu như vậy, cậu cũng chẳng vui vẻ như trong tưởng tượng.

“Mau ăn đi! Xe đi qua đi lại nhiều lắm, cẩn thận tý nữa ăn toàn đất cát vào bụng đấy.”

Ngày nhà họ Chu xảy ra chuyện là một buổi sáng trong khoảng thời gian học bù nghỉ hè năm thứ ba trung học của Chu Giai Ý và Hà Sùng.

Bà Chu sáng sớm đã ra khỏi nhà đi mua thức ăn, chỉ còn một mình Chu Giai Ý ở nhà, tự mình làm đồ ăn sáng, chuẩn bị ăn rồi đi tới trường. Hà Sùng dậy muộn hơn Chu Giai Ý, cũng vì nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào ở ngoài cửa nên mới bị đánh thức. Cậu đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài xem có chuyện gì.

Vừa mở cửa ra, cậu liền nhìn thấy trước cửa nhà họ Chu có hai người phụ nữ trung niên xa lạ đang hung hăng gào thét: “Gọi mẹ mày ra đây!” Chu Giai Ý đứng co ro trước cửa, đi chân đất ra ngoài, dùng người giữ chặt lấy cửa, nước mắt ướt đầm gương mặt: “Cô ơi... Cháu xin cô đừng làm vậy...”

Họ sống ở tầng ba. Thời gian này hàng xóm sống cùng khu nhà cũng đang đi lên đi xuống. Đã có mấy người đứng lại xem rốt cuộc có chuyện gì, nhưng lại chẳng mấy ai thân thiết với nhà họ Chu nên không bước tới khuyên nhủ: “Mày gọi bà ta ra đây!” Người phụ nữ trung niên hoàn toàn không có ý nhượng bộ, vốn định làm lớn chuyện này lên, thấy Chu Giai Ý không chịu tránh ra, bà ta bèn đẩy cô ra, giọng nói vừa to vừa sang sảng, y như nuốt phải lửa: “Bà ta làm vậy là có ý gì? Bản thân gia đình mình bị kẻ thứ ba phá hoại, giờ lại ra ngoài phá gia đình người khác phải không? Bà ta không có tự trọng sao, hả?”

Chu Giai Ý bị bà ta đẩy ngã, nắm chặt lấy khung cửa, khóc gằn như mất tiếng: “Cô ơi, cô đừng làm vậy... Mẹ cháu không biết đâu, mẹ cháu không biết thật mà...” Cô khóc lóc giải thích, giọng nói khản đặc, chấp hai tay lại, khom lưng cầu xin, cả người run lên bần bật: “Cháu xin cô... Xin cô đừng làm vậy!”

“Mày khóc lóc cũng không có tác dụng gì đâu!” Máu nóng đang bốc lên đầu bà ta, tính tình rất không ổn định, bèn tiến lên bước túm lấy tóc Chu Giai Ý, kéo ngược rồi ra sức hất: “Gọi bà ta ra đây! Gọi bà ta ra đây nói chuyện với tao!” Chu Giai Ý bị túm tóc, không còn đứng thẳng được nữa, không thoát ra được, chỉ biết xua tay một cách bất lực. Không ít lọn tóc ướt nước mắt dính chặt trên gò má đỏ bừng. Cô thê thảm khóc lóc, cầu xin: “Cô ơi... Cô ơi...”

“Này!” Hà Sùng chấn động vì cảnh tượng ấy, còn chẳng kịp xỏ dép, ngay lập tức xông tới kéo hai người ra, đứng chắn trước mặt người phụ nữ

trung niên, giữ tay bà ta lại, không cho chạm vào Chu Giai Ý nữa: “Cô à! Có chuyện gì từ từ nói! Đừng có động tay động chân với trẻ con!”

Cậu đã cao tới một mét bảy lăm, dù mới chỉ học lớp chín, cứ chẵn như thế cũng đủ để bảo vệ cho Chu Giai Ý. Người phụ nữ trung niên có lẽ cũng nhận ra không nên động tay với trẻ con. Sau khi bị cậu chặn lại, bà ta sốt ruột, thở hỗn hển, nhưng cũng dần bình tĩnh lại. Thế nhưng vẫn không quên hét lên với Chu Giai Ý đứng phía sau lưng Hà Sùng: “Mày bảo nó gọi con đàn bà đẻ tiện đó ra đây!”

Chu Giai Ý khóc rất dữ, nước nỡ không nói nên lời. Cũng may bà ngoại cô sống gần đó không biết được ai gọi tới, lật đật từng bước đi lên tầng ba: “Sao vậy? Sao vậy?” Từ xa bà ngoại đã nghe thấy tiếng chửi rủa, trong lòng đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng bước tới vẫn hỏi người phụ nữ trung niên: “Cô à! Chuyện này là thế nào?”

Có lẽ bà ta thấy bà ngoại cô chân không vững, động tác lại không nhanh nhẹn, có vẻ sức khỏe cũng không tốt, nên trước mặt bao nhiêu người dù tức giận cũng đành kìm nén: “Chuyện gì ư? Mẹ nó quyến rũ chồng tôi, bà nói xem là chuyện gì?” Bà ta không dám nhắm vào người già, mọi chuyện đổ hết lên đầu Chu Giai Ý, hét về phía cô: “Mày gọi mẹ mày ra đây!”

Hà Sùng nắm chặt tay Chu Giai Ý ở phía sau, khẽ đẩy cô lùi vào sau cửa một bước. Giữa mùa hè mà tay cô lạnh ngắt, ướt đẫm nước mắt, dính nhờn nhờn, nắm cũng không dễ gì, nhưng cậu cũng không buông ra. Những người hàng xóm xung quanh cuối cùng cũng không thể đứng nhìn được nữa, lần lượt đứng ra khuyên can: “Chị ấy không ở nhà thật. Nói gì thì nói, cũng đừng làm khó bọn trẻ.”

“Cô à! Cô bớt giận đi, bình tĩnh một chút. Có gì chúng ta từ từ nói, được không? Con gái tôi đi mua thức ăn rồi, không có nhà. Hay là cô tới nhà tôi trước, tôi gọi điện cho nó về, hai người nói rõ ràng với nhau.” Bà

ngoại Chu Giai Ý thấy vậy bèn nắm tay người phụ nữ trung niên, vỗ vỗ lưng bà ta, nói nhỏ nhẹ như đang cầu xin: “Cháu ngoại tôi học lớp chín rồi, còn phải đi học thêm. Cô tích đức một chút. Tôi cũng từng này tuổi rồi, cô nể mặt tôi một chút được không?”

Bao nhiêu người khuyên bảo như vậy, bà ta còn làm loạn lên cũng không hay, cuối cùng đành phải đồng ý cùng bà ngoại về nhà trước.

Bà ngoại Chu Giai Ý không kịp an ủi cô nữa, chỉ quay đầu lại, bảo cô mau đi: “Bữa sáng mua dọc đường, mau đi học đi con!” Nói với Chu Giai Ý, thực ra là nói với Hà Sùng. Hà Sùng hiểu ý bà ngoại, quay người đẩy Chu Giai Ý đang rụt vai lại run rẩy vào trong nhà: “Vào lấy cặp sách, chúng ta đi học!”

Lúc cô đi lấy cặp sách, cậu cũng về nhà cầm cặp ra, khóa chặt cửa rồi kéo cô cùng tới trường. Trường trung học của họ cách khá xa tiểu khu, phải đi xe buýt mới tới nơi. Đường tới trạm xe buýt lại khác với đường tới trường tiểu học ngày xưa, phải vòng thêm một đoạn xa. Cũng may con đường này cũng có cửa hàng bán bún và đồ ăn sáng, muốn giải quyết chuyện bữa sáng cũng rất tiện lợi.

Chu Giai Ý đi theo Hà Sùng, vẫn còn thút thít chưa thôi, một lúc lâu không nói câu gì. Hà Sùng dừng lại mua bánh quẩy và sữa đậu nành, đưa cho cô rồi dắt cô qua đường quốc lộ. Con đường quốc lộ đối diện không có đường cho người đi bộ, từ đây tới trạm xe buýt dọc đường đều là các khu vực thi công ngói đỏ tường bao, rất ít xe cộ qua lại. Mọi người hầu như đều đi men theo đường gạch. Lúc này cũng không nhiều người, cả con đường chỉ có hai người họ.

“Mẹ không biết chú ấy có vợ thật mà.” Chu Giai Ý nín nhịn không sụt sùi nữa, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình: “Vì có kẻ xen vào mẹ mới phải ly hôn, sao có thể đi phá hoại gia đình người ta chứ...”

Hà Sùng đi bên cạnh cô, miệng ngậm ống hút uống sữa đậu nành, im lặng lắng nghe.

“Mẹ cũng bị lừa mười mấy vạn... Cô đó nói chồng cô ấy bị phá sản, bây giờ bị bắt đi tù rồi, mẹ mình đâu có biết...” Cô vừa nói giọng lại bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt không thể kìm chế được, tiếng dần nhỏ đi, mỗi lúc một khó nghe: “Mẹ nói với mình lúc ly hôn với bố mẹ đã từng nghĩ tới chuyện tự tử. Nếu không phải vì còn có mình, mẹ đã không sống nổi từ lâu rồi...”

Cô bỗng ngồi sụp xuống, một tay cầm sữa đậu nành một tay cầm bánh quẩy, chẳng còn tay để ôm mặt, khịt mũi bắt đầu khóc òa lên.

“Làm sao đây? Hà Sùng... Nếu như mẹ nghĩ không thông thì phải làm sao...” Cô khóc như hồi nhỏ đòi mẹ bế, nhưng cuối cùng lại bị vớt lại vậy. Dường như trong khoảnh khắc mọi cảm xúc đều vỡ òa, cho dù là đứng trước cửa nhà khi này bị giật tóc cũng không mất kiểm soát đến vậy: “Mẹ đã nói sẽ sống cùng mình... Lỡ như mẹ bỏ lại mình thì phải làm sao... Phải làm sao? Hà Sùng... Mình không muốn mẹ chết... Mình không muốn ở một mình...”

Hà Sùng cũng nắm bắt được đại khái đầu đuôi câu chuyện từ những câu nói lộn xộn của cô, cũng hiểu rằng lúc này nói gì cũng vô ích, đành phải ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô cầm bánh quẩy và sữa đậu, để cho cô khóc một lúc, giải tỏa hết tâm trạng: “Không sao, đừng sợ! Ông bà ngoại cậu sẽ khuyên mẹ cậu.” Bình thường cậu rất giỏi ăn nói, vậy mà gặp chuyện này lại chỉ có mấy câu đó thôi: “Chẳng phải vẫn còn cậu sao, mẹ cậu sẽ không bỏ rơi cậu đâu.”

Chu Giai Ý cứ ngồi như thế, ôm chặt hai đầu gối, vùi mặt vào chiếc quần đồng phục vừa rộng vừa dày, khóc mất tiếng.

Thế là hôm đó họ đã tới trường muộn. Năm lớp chín trường quản rất nghiêm. Cho dù Hà Sùng học lớp bình thường, lúc hết tiết cũng chỉ đủ thời gian đi lấy nước, chứ không kịp tới tìm Chu Giai Ý. Cậu đi qua hành lang liền nhìn thấy Chu Giai Ý và cô chủ nhiệm lớp cô đứng ở lỗ thông gió cuối cùng, đang nói chuyện gì đó. Cả quá trình hình như chỉ có cô giáo nói. Cô ấy nói mấy câu Chu Giai Ý liền lắc đầu, cúi gằm mặt, im lặng.

Buổi chiều tan học, Hà Sùng xách cặp tìm tới cửa lớp Chu Giai Ý, ngó một hồi mà không thấy bóng dáng cô đâu. Cậu gọi cô bạn Đàm Giai Giai, thân thiết nhất với cô lại hỏi: “Chu Giai Ý có ở đây không?”. “À, chiều này cậu ấy xin nghỉ về nhà rồi.” Đàm Giai Giai nói xong lại nhìn cậu: “Hôm nay cậu ấy sao vậy? Sáng sớm tới lớp mắt sưng húp?”

Hà Sùng chỉ lắc đầu cười trừ, không nói thêm. Cậu không bao giờ kể chuyện riêng của bạn bè cho người khác nghe. Đàm Giai Giai cũng nhận ra điều đó, chỉ nói: “Thế cậu rảnh rồi thì an ủi cậu ấy một chút.”

Cậu gật đầu: “Mình biết rồi!”, sau đó đi về nhà một mình.

Về tới cửa nhà, Hà Sùng nhìn sang nhà đối diện. Nhà họ Chu im phăng phắc, không hề bật đèn. Cậu rút điện thoại ra, nhắn một tin cho Chu Giai Ý: Cậu đang ở nhà ông bà ngoại à?

Một lát sau vẫn chưa có tin nhắn hồi âm. Cậu lại nhắn tiếp: Ngủ sớm đi, rồi mở cửa đi vào nhà.

Tới tận sáng hôm sau tỉnh dậy, Hà Sùng mới nhìn thấy tin nhắn trả lời của Chu Giai Ý, chỉ ngắn gọn một câu: Ừm, mình không sao, gửi tới lúc ba giờ sáng. Trước khi đi học cậu lại sang gõ cửa nhà đối diện, thấy không ai ra mở bèn đi tới trường một mình.

Tạ San San học cùng lớp với cậu, tới sớm hơn cậu. Thấy cậu tới cô ấy vội chạy tới gọi: “Hà Sùng! Vừa nãy Chu Giai Ý có tới, cô ấy bảo mình nói với cậu, cô ấy và mẹ gần đây sống cả ở nhà ông bà ngoại.” Cô ấy kéo một

chiếc ghế tới ngồi xuống trước mặt cậu: “Có phải cô ấy xảy ra chuyện gì không? Mắt cô ấy sưng... kinh khủng quá!”

Hà Sùng rút tập sách khoa từ trong cặp ra: “Không có chuyện gì!”

Học được một nửa tiết thứ hai buổi sáng, cô chủ nhiệm bất ngờ gọi cậu ra ngoài: “Hà Sùng! Em có thể liên lạc với bố mẹ không?” Cô chủ nhiệm là một giáo viên Anh văn, nói chuyện luôn rất nhỏ nhẹ: “Cô em gọi điện tới, nói bệnh tim của bà nội em bất ngờ tái phát, đã vào bệnh viện rồi. Cô gọi cho bố mẹ em, một người thì tắt máy, một người thì không nhận.” Nói xong, cô giáo lại hỏi: “Em có cần tới bệnh viện xem sao không?”

Sắc mặt Hà Sùng tái mét, mấp máy môi hỏi: “Bệnh viện nào ạ?”

Cô giáo đọc tên bệnh viện. Hà Sùng quay người xông ra khỏi phòng, vớ cặp sách khoác lên lưng, cũng không dừng lại chào cô chủ nhiệm trên hành lang mà chạy nhanh xuống nhà. Cô chủ nhiệm chạy theo cậu, cũng có chút lo lắng: “Có cần cô đi cùng em không? Không thông báo cho bố em sao?”

“Không cần!” Hà Sùng khoác cặp ở một bên vai, sốc lại quai đeo một chút, nét mặt không cảm xúc, chỉ có bước chân lại mỗi lúc một nhanh: “Họ sẽ không về đâu!”

TÔI RẤT NHỚ EM

Sunness

www.dtv-ebook.com

Chương 4

Chu Giai Ý nghe được từ bà ngoại tin bà nội Hà Sùng qua đời.

Lúc đó năm lớp chín mới vào học không lâu, Chu Giai Ý vẫn còn ở bên nhà ông bà ngoại cùng mẹ. Đã hơn hai tuần rồi cô không gặp mặt Hà Sùng. Khoảng thời gian đó họ chỉ gửi cho nhau hai tin nhắn. Một tin Hà Sùng hỏi tình hình của mẹ cô, còn một tin Hà Sùng báo cho cô biết bà nội cậu ấy đã nhập viện.

Chu Giai Ý ăn sáng rồi nhắn tin cho Hà Sùng: Cậu vẫn ổn chứ?

Nhưng cậu không hề hồi đáp.

“Hôm qua đã đưa đi hỏa táng rồi.” Bưng bát cháo ngồi bên cạnh, bà ngoại Chu Giai Ý kể lại chuyện hỏa táng mà lòng vẫn đầy phần nộ: “Nghe nói bố mẹ Hà Sùng đến cả lễ truy điệu cũng không tham gia, tới tận hôm qua hỏa táng mới quay về, còn cãi vã với người nhà ở đó, thật chẳng ra thể thống gì.”

“Chuyện nhà người ta bà đừng có nhiều lời.” Ông ngoại đứng hút thuốc ngoài ban công đi vào, vẫy tay gọi Chu Giai Ý tới: “Giai Ý! Con tới đây!”

Chu Giai Ý buông đũa xuống, chạy ra ban công. Ông ngoại cô đang nằm trên một chiếc ghế bành, dập tắt điếu thuốc, cầm tay kéo cô lại gần, thì thầm dặn dò: “Con cũng biết bố mẹ Hà Sùng chẳng quan tâm gì tới thằng bé, từ nhỏ nó chỉ thân thiết với bà nội. Giờ bà nội cũng mất rồi, trong nhà lại nhiều chuyện như thế, nhất định là nó không được vui. Sau này tới

trường, con rảnh rỗi thì tâm sự với nó. Hai đứa là bạn bè bao nhiêu năm nay, nó có chuyện gì không nói được với người lớn thì vẫn sẽ kể với con, hiểu không?”

Trong lòng Chu Giai Ý vốn đã rất lo cho Hà Sùng, nghe ông nói vậy, cô càng buồn hơn. Cô gật đầu đồng ý: “Vâng, con đi tìm cậu ấy đây.”

Ông ngoại cô nghe vậy cũng gật đầu, cầm lấy tay cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, không kìm chế được thói quen run chân, cất lời chân thành nói với cô hòa vào tiếng ghế kẽo kẹt: “Ông ngoại biết con hiểu chuyện. Cứ đặt việc học lên hàng đầu. Gần đây mấy chuyện xảy ra trong nhà đã đủ khiến con phiền muộn rồi. Nhưng Giai Ý à, con phải nhớ. Bất luận bận rộn thế nào cũng đừng vì gấp gáp một lúc mà bỏ mặc người thân, bạn bè không quan tâm, nhất là những người bạn có thể sẽ ở bên con cả đời.”

Ông ngoại vốn xuất thân là nông dân, lúc thì nói thứ tiếng phổ thông dày dạn, lúc lại chuyển thành tiếng địa phương, nghe rất buồn cười. Thế mà Chu Giai Ý không sao cười nổi: “Vâng, con hiểu ạ.”

Cô tới trường sớm hơn mọi người, trước khi giờ tự học buổi sáng bắt đầu vội chạy sang lớp Hà Sùng tìm cậu ấy, nhưng không thấy bóng dáng đâu. Chu Giai Ý đứng trước cửa lớp, đợi tới lúc chuông báo vào tiết tự học vang lên mới vội vội vàng vàng chạy về lớp mình, vừa chạy còn vừa ngoái lại xem Hà Sùng có tới hay không.

Cả ngày cô không tìm được Hà Sùng, tới giờ tan học bèn tìm Tạ San San để hỏi, mới biết hình như cậu đã xin phép cô chủ nhiệm nghỉ học, cũng không liên lạc với Tạ San San. Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Chu Giai Ý không về nhà ông bà ngoại ngay mà đi vòng về khu tiểu khu của nhà mình. Cô đợi mãi mà không thấy nhà Hà Sùng sáng đèn. Cô không bỏ cuộc, chạy lên gõ cửa nhưng vẫn chẳng có ai ra mở.

Chu Giai Ý sốt ruột, bèn quyết định gọi vào máy của Hà Sùng. Đầu tiên vẫn còn có chuông, lúc sau thì hoàn toàn tắt máy. Cô nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có lẽ Hà Sùng không muốn nhận điện thoại của cô, nhưng lại lo cậu xảy ra chuyện gì, nên không gọi điện nữa mà chuyển sang nhắn tin: Cậu muốn ở một mình cũng không sao, chú ý an toàn, có chuyện gì nhớ gọi điện cho mình nhé!

Hà Sùng vẫn không nhắn lại.

Ba ngày sau đó, Chu Giai Ý đều chạy tới lớp tìm Hà Sùng như hôm nay, nếu không thấy, buổi tối tự học xong lại tới nhà cậu, thi thoảng còn gửi tin nhắn bảo cậu ăn cơm đúng giờ.

Cô chủ nhiệm thấy cô hay lượn qua cửa lớp, có một lần bèn gọi cô lại hỏi: “Chu Giai Ý! Em có biết Hà Sùng đi đâu rồi không? Mấy hôm nay em ấy không xin phép nghỉ học, toàn vắng mặt không lý do.” Chu Giai Ý cúi gằm, lắc đầu: “Em cũng không liên lạc được với bạn ấy.”

“Cô biết là bà nội em ấy đã qua đời, nhưng ngoài chuyện này ra hình như còn chuyện khác phải không?” Cô chủ nhiệm cũng không nghi ngờ cô, chỉ kéo cô lại nhẹ nhàng nói mấy câu: “Hôm đó cô gọi điện thoại cho bố mẹ Hà Sùng muốn họ đi tìm em ấy, nếu không cứ tiếp tục như vậy nhà trường sẽ đuổi học. Mẹ em ấy đã đồng ý, nhưng lâu vậy rồi vẫn chưa có tin tức gì, sau đó gọi điện lại cho bà ấy cũng không gọi được. Còn bố em ấy thì thẳng thừng nói với cô rằng, nếu Hà Sùng không đi học thì nhà trường cứ đuổi học nó luôn cũng được.”

Nói tới đây, cô giáo chủ nhiệm lớp Hà Sùng lắc đầu, thở dài ngao ngán.

“Bố mẹ em ấy cũng chẳng ra, ba năm học cấp hai chưa một lần nào tới họp phụ huynh thì thôi, con cái trốn học mấy ngày liền lại thể hiện thái độ như thế. Nhưng cô cũng chẳng phải người nhà em ấy, nói nhiều cũng không

được, chỉ tổ bị ăn mắng thôi.” Dứt lời, cô giáo quay sang nhìn Chu Giai Ý: “Em và Hà Sùng là hàng xóm nhiều năm rồi phải không? Bố mẹ em ấy trước nay vẫn vậy ư?”

Chu Giai Ý nghe lời cô giáo nói, tim cũng lạnh ngắt. Cô nhớ lại dáng vẻ của bố Hà Sùng khi đánh cậu ấy, nhớ lại mỗi lần mẹ Hà Sùng cầm cuốn vở bài tập ném lên người cậu ấy, nhớ lại ánh mắt cậu ấy nhìn bố mẹ mình, nhớ tới lúc cậu ấy hết hút thuốc lại uống rượu, rồi hỏi cô: “Cậu học những điều tốt đẹp có ích gì?” Chu Giai Ý biết gia đình Hà Sùng giờ nên nông nổi này, có lỗi từ cái tính ngang bướng của cậu ấy nhưng phần nhiều là vì những việc làm không đúng của bố mẹ. Bao năm nay cậu ấy đã sống thế nào? Giờ đến cả bà nội cậu ấy cũng không còn nữa, chắc chắn là buồn bã lắm.

“Vẫn luôn như vậy ạ.” Giọng Chu Giai Ý khẽ khàng, đến cả bản thân nghe còn chẳng rõ.

“Cô đoán là Hà Sùng không muốn học hành nghiêm chỉnh có liên quan tới cách giáo dục của cha mẹ. Em ấy vốn là một đứa trẻ thông minh, thật là phí phạm...” Cô giáo nghe vậy rất xót xa, có lẽ đã nhìn ra tâm trạng của Chu Giai Ý không vui, bèn xoa đầu cô: “Em và em ấy chơi thân với nhau, có cơ hội thì bảo ban em ấy. Bây giờ học lực rất quan trọng, sau này em ấy còn phải tìm một công việc tốt, ít nhất cũng phải học đại học chứ. Haiz... Thôi, em không học tính xấu của em ấy là tốt rồi, mau về lớp học đi!”

Chu Giai Ý chỉ cúi gằm mặt, gật đầu. Cô quay người định đi nhưng do dự một lúc lại chưa đi ngay.

“Cô ơi! Cô có thể kể chuyện của Hà Sùng với hiệu trưởng, đừng đuổi học cậu ấy được không?” Cô ngẩng đầu nhìn cô giáo, xụi xụi, khóe mắt ươn ướt: “Từ nhỏ tới lớn chỉ có bà nội tốt với cậu ấy nhất. Giờ bà nội mất rồi, bố mẹ lại có thái độ như vậy, cậu ấy nhất định là rất khó chịu. Em nghĩ là

cậu ấy chỉ đi đâu đó cho khuây khỏa thôi. Nếu quay về mà biết mình bị đuổi học, không biết cậu ấy sẽ còn kích động tới mức nào.”

Cô chủ nhiệm hứa với cô: “Cô biết rồi, cô sẽ nói lại.”

“Em cảm ơn cô!” Chu Giai Ý cúi chào cô giáo, khom lưng thấp tới nỗi đầu gần chạm tới đầu gối.

Cô giáo xua tay bảo cô nhanh về lớp học, chợt nhớ ra lại bảo cô chuyển lời: “Đúng lời! Đi qua lớp cô, em gọi Tạ San San tới đây gặp cô một lát, cô có chuyện muốn nói với em ấy.”

Khi đi qua cửa lớp Hà Sùng, Chu Giai Ý bèn dừng lại, gọi Tạ San San ngồi khá gần cửa: “Tạ San San! Cô chủ nhiệm tìm cậu đấy.” Tạ San San nghe xong không lên tiếng, đút tay xuống gầm bàn, hình như là vứt điện thoại vào đó, rồi mới đứng dậy, đi về phía Chu Giai Ý. Chu Giai Ý nhìn thấy mắt cô ấy ửng đỏ, mím môi giống như đang tức giận, đi qua Chu Giai Ý còn chẳng thèm dừng lại, cứ như không nhìn thấy cô vậy.

Chu Giai Ý bỗng nhiên nghĩ tới việc liệu có phải Tạ San San đã gọi điện cho Hà Sùng không, nhưng thấy nét mặt tức giận của cô ấy cũng không tiện hỏi, đành phải về lớp học trước.

Cả tiết học cô chẳng thể tập trung được, thậm chí quyết định nếu vẫn không tìm được Hà Sùng, cô sẽ về nhà bàn bạc với ông bà ngoại để báo cảnh sát.

Buổi tối thứ bảy Hà Sùng mới xuất hiện.

Chu Giai Ý vừa tắm rửa xong, ngồi trước máy tính, đăng nhập vào QQ. Cô vốn định nhận một số tài liệu ôn tập các bạn học gửi cho, không

ngờ vừa đăng nhập đã nhận được một tin nhắn Hà Sùng gửi tới: Giờ mình đang ở bên Hà Tây, trong một quán net gần quảng trường Viêm Đế.

Hai người họ đều cài chế độ chỉ cho hai người nhìn thấy. Cho dù Chu Giai Ý quanh năm để ẩn, cô vừa lên là Hà Sùng có thể nhìn thấy. Chu Giai Ý vội vàng nhắn lại cho Hà Sùng, rồi thay quần áo lập tức ra khỏi nhà. Tiểu khu mà họ sống ở Hà Đông, bắt xe buýt qua đó nhanh nhất cũng phải mất hai mươi phút. Tới lúc cô tìm được đến quán net thì đầu tóc đã ướt đẫm mồ hôi, coi như mất công tắm rửa.

Thời gian đó quán net vẫn chưa bị quản chặt. Mấy quán net trong khu nhà của họ đều thường xuyên có mấy cậu nhóc choai choai tới chơi. Nhưng quán net phía Hà Tây này thì khác, đa phần là các cậu nhóc bị cảnh sát giữ lại rồi gọi người nhà tới nhận. Chu Giai Ý cứ tưởng Hà Sùng đã bị cảnh sát bắt, cũng chẳng quan tâm mình có được coi là phụ huynh hay không, vội vàng tìm tới một cách mơ mơ hồ hồ. Kết quả, cô nhìn thấy Hà Sùng đứng một mình trước cửa quán net, híp mắt cười với cô: “Được đấy! Chu Giai Ý! Học thể dục mà cậu cũng chạy nhanh như thế thì chẳng phải thi lại thành tích 400m.”

“Mấy ngày nay cậu đi đâu!” Chu Giai Ý nhất thời chẳng màng tới việc có bị cậu ấy lừa hay không, xông tới muốn đấm cho cậu một cái. Cuối cùng nắm đấm ấy vẫn chưa nở vung xuống, cô chỉ đỏ mắt nhìn cậu, đứng cách cậu hai bước, thở gấp gấp, trừng mắt. “Mình lên tỉnh có chút chuyện. Chiều này mình vừa mới quay về, điện thoại bị rơi hỏng nên không gọi cho cậu được.” Hà Sùng thấy cô kích động như vậy, vội vàng bước tới khoác vai cô, cười tí, muốn để cô thoải mái hơn: “Mình hỏi cậu một chuyện nhé. Cấp ba cậu còn muốn thi vào trường tốt nhất trên tỉnh không?”

Chu Giai Ý tức giận vì cái vẻ làm như chẳng có chuyện gì của cậu, hất tay cậu ra, hét lớn: “Đang yên đang lành chạy lên tỉnh làm cái gì! Hai hôm trước mình gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại, cậu cố tình tắt máy có phải không?” Cô vừa nói xong liền thấy hối hận, cảm thấy không nên nổi

nóng với cậu như thế. Tâm trạng cậu nhất định là chẳng vui vẻ gì, chỉ vì muốn dỗ dành cô nên mới cười hì hì như thế.

“Cậu cũng biết là mình không vui mà, đừng giận nữa!” Hà Sùng cũng thành thật nói, huých nhẹ vào tay cô, dẫn cô sang bên đường, rồi nói: “Đi nào! Chúng ta ra quảng trường Viêm Đế đi dạo đi. Mình mời cậu ăn kem là được chứ gì? Mau nói đi, cậu có định thi vào một trường ở trên đó không?”

Chu Giai Ý nguôi giận, nhưng vẫn không chịu nhường: “Cậu nói cậu đi lên tỉnh làm gì đã!”

“Mình không định học cấp ba nữa, muốn tới học một trường trung cấp chuyên nghiệp về kỹ thuật đường sắt ở trên đó, sau này sẽ đi lái xe lửa.” Cánh tay Hà Sùng vẫn còn đặt trên vai cô, ngó trái ngó phải nhìn xe. Đúng lúc đèn xanh bật sáng, cậu liền dẫn cô qua đường: “Thế nên phải lên đó trước tìm cửa, nếu không tới lúc đó không vào học được. Mấy ngày nay mình mệt chết đi được, cậu ngoan ngoãn đi theo mình đi, đừng hỏi nhiều như vậy nữa.”

Chu Giai Ý biết mấy ngày nay không thấy cậu đâu, nhất định là chạy đi làm chuyện gì đó, nhưng cô vẫn không thể ngờ là chuyện này. Cô vừa ngỡ ngàng vừa đau lòng, bỗng nhiên cảm thấy mấy ngày Hà Sùng hoàn toàn không liên lạc với cô cũng không quá đáng lắm. Cô đã từng gặp những học sinh học trung cấp chuyên nghiệp, đúng là về cơ bản phải tìm cửa. Nhưng chuyện này hầu như đều có bố mẹ lo, tới lượt Hà Sùng thì lại phải tự thân vận động.

Cô không trách việc cậu nghỉ học không xin phép nhà trường nữa, nghĩ một lát rồi hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”

“Vừa nói với cậu là mệt chết đấy thôi.” Hà Sùng không hiểu ý của cô, chỉ mãi nhấn mạnh sự mệt mỏi của mình.

Chu Giai Ý đành phải hỏi lại: “Tâm trạng ra sao?”

Cuối cùng cậu cũng nhận ra cô hỏi lại cái gì. “Đờ nhiều rồi, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Bà già rồi sớm muộn cũng phải đi mà.” Không cười cũng chẳng cảm thấy có gì quá to tát. Mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo ở ngoài, nhiều việc sớm đã mài mòn sạch một chút tâm trạng của cậu rồi, con người cũng bình thản hơn: “Chỉ là bỗng nhiên phát hiện, sau này nếu thật sự mình không muốn dựa vào bố mẹ thì phải có một chút dự tính cho tương lai.”

Hai người họ chậm chậm dạo bước không mục đích trên quảng trường. Buổi tối ở đây vẫn luôn ồn ào. Mấy đứa nhóc mang giày trượt pa tanh đâm khắp nơi. Những người lớn tuổi hơn một chút thì đa phần đều đội mũ bảo hiểm ngồi xe máy. Cũng có rất nhiều ăn mặc thoải mái ra ngoài đi dạo. Còn có không ít cụ già mang theo máy thu thanh, bật rất to, rồi nhiều người tụ tập lại nhảy múa.

Hà Sùng chặn một cậu bé bán kem lại, cậu ta nhanh nhẹn mở thùng kem ra cho họ chọn. “Cậu biết nghĩ cho sau này là tốt rồi.” Chu Giai Ý nói, liếc mắt đã thấy Hà Sùng định lấy món kem socola phủ tuyết mà thích ăn, bèn giữ tay cậu lại, chỉ vào trong thùng kem: “Mình lấy cây kem trắng kia.”

“Không nhầm chứ, còn khách khí với mình sao?” Hà Sùng nghe xong không nhịn được cười, cầm hai cây kem socola phủ tuyết rồi trả tiền, đưa cho cô rồi hỏi: “Cậu còn chưa trả lời cậu có định học tiếp trường cấp ba ở trên đó không?”

“Thì vào được hăng tính.” Trường cấp ba mà Chu Giai Ý mơ ước đúng là nằm ở trên tỉnh.

“Ồ!” Cậu xé lớp vỏ, cười rất tươi, có vẻ như rất vui: “Xem ra chúng ta vẫn còn có cơ hội cùng lên tỉnh học ba năm.” Chu Giai Ý không nói gì, nhìn cậu một lúc lâu. Sau khi chắc chắn cậu không việc gì, mới có thể tập trung ăn kem. Ngay lúc đó Hà Sùng lại nói: “Sau này cậu ít đi tìm Tạ San San thôi, mình chia tay với cậu ấy rồi.”

Tin tức này quá bất ngờ. Chu Giai Ý không cẩn thận cắn cả một miếng kem to, khó khăn lắm mới nuốt xuống được: “Sao bỗng nhiên lại chia tay?”

“Cãi nhau. Cậu ấy không chịu được cái tính của mình.” Hà Sùng nói rất nhẹ nhàng, cứ như chẳng đau lòng chút nào, ngậm que kem trong miệng, chậm rãi cất lời: “Lớn đến từng này rồi cũng chỉ có cậu mới chịu được mình. Haiz, cậu bảo sao mỗi lần mình nói chuyện khó nghe, cậu không chửi mắng lại mình?”

Chu Giai Ý liền nhớ lại đôi mắt đỏ quạch hôm đó của Tạ San San, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp. Từ lâu cô đã biết thừa Hà Sùng một khi tức giận, nói năng rất ít người chịu nổi. Còn bảo tại sao mỗi lần cô đều nhẫn nhịn được thì cũng chẳng có lý do gì rõ ràng, thế là bèn nói một đồng dao lý: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân*”

*Điều mình không thích thì đừng bắt người khác phải chịu đựng.

Hà Sùng bật giác mỉm cười.

“Mình phát hiện cậu rất tốt với mình.” Cậu cười xong lại vỗ đầu Chu Giai Ý, thay đổi ngữ điệu, cảm khái: “Đúng là không nuôi cậu vô ích.”

Chu Giai Ý chợt nhớ lại từ nhỏ tới lớn cậu từng mời cô ăn rất nhiều thứ, tính chi li ra cũng không biết là bao nhiêu tiền. Cô vội đẩy tay cậu ra: “Đồ thần kinh! Cậu có phải mẹ mình đâu.”. “Chuyện mẹ cậu thế nào rồi?” Hà Sùng lúc này mới nhớ ra, bèn hỏi.

“Mẹ khá hơn nhiều rồi.” Chu Giai Ý lại cắn một miếng kem. Không biết có phải chịu ảnh hưởng của Hà Sùng không, mà khi nhắc lại những chuyện này cô cũng không còn buồn bã như trước: “Chuyện bị lừa tiền, ông bà ngoại vẫn quyết định nói với bố mình. Bố mình rất tức giận, nhưng không mắng mẹ.”

“Thật ra bố cậu là người tốt.” Thấy tâm trạng cô đã ổn hơn, Hà Sùng cũng không trêu chọc cô như trước nữa: “Nhiều tiền như vậy, của mẹ cậu cả sao?”. “Đó là tiền bố mình tiết kiệm, đưa cho mẹ giữ.” Cô trả lời rất nghiêm túc: “Nói là sau này khi nào mình lấy chồng đó sẽ là của hồi môn.”

Hà Sùng suýt nữa thì sặc kem. “Bố cậu nghĩ xa quá rồi đấy.” Cậu thật sự không biết thì ra một ông bố có con gái lại chuẩn bị của hồi môn sớm đến vậy. Chuyện này kể lại ở thời đại này nghe lại càng buồn cười. Cậu trêu cô: “Thế là cậu hết của hồi môn à?”

“Mình sẽ cố gắng thi tốt, lấy được học bổng toàn phần.” Chu Giai Ý ăn hết kem, quay đầu nhìn chỗ này chỗ kia, khi tìm được thùng rác bèn chạy tới vứt, rồi lại chạy về, nói với cậu: “Nghỉ hè mình sẽ đi làm thêm, tiết kiệm chút tiền, sau này cần dùng.”

Hà Sùng chưa từng nghĩ cô lại có dự định ấy, vẫn quyết định khen ngợi cô: “Thi tốt nghiệp xong định đi làm thêm sao?”

Chu Giai Ý gật đầu, nét mặt rất nghiêm túc. Hà Sùng không nói gì ngay, cậu cũng vừa ăn xong kem, bèn đi tới vứt vào thùng rác.

“Ồ, thế thì đừng ra ngoài làm thêm, cẩn thận bị lừa đấy!” Đi tới bên cạnh cô, cậu mới lên tiếng, đưa ra một đề ý rất có tính xây dựng: “Nghỉ hè cậu tới nhà mình làm thử mấy công việc bán thời gian đi.”

TÔI RẤT NHỚ EM

Sunness

www.dtv-ebook.com

Chương 5

Vào mùa hè năm Chu Giai Ý tốt nghiệp cấp hai, cô tới nhà Hà Sùng làm thêm theo giờ.

Hà Sùng quanh năm ở nhà một mình, có thể tự lo liệu sinh hoạt. Khi còn đi học, ba bữa một ngày nếu không ăn tại trường thì cũng ra ngoài ăn. Ngày nghỉ thì thi thoảng chạy sang nhà họ Chu đối diện ăn chùa, nhưng đa phần là tự nấu cơm. Giặt giũ quần áo cũng không quá để ý. Thường thì cậu nhét hết quần áo đã thay vào trong máy giặt. Nhưng thói quen sinh hoạt của cậu ấy không tốt. Ngày ba bữa cơm rất ít khi ăn đúng giờ, lúc nào đói mới nhớ ra phải nấu cơm. Rác trong thùng thường xuyên mấy ngày mới đổ, quần áo đã giặt rồi cũng phải để sang ngày hôm sau mới nhớ ra mang đi phơi, còn không thích quét dọn phòng ốc.

Thế nên bố mẹ cậu mới luôn phải nhờ vả bà Chu trông nom một chút tới Hà Sùng, cũng không quên cho cậu tiền thuê nhân viên làm theo giờ, định kỳ tới dọn dẹp nhà cửa. Mỗi khi tới dịp nghỉ hè, hầu như ngày nào Hà Sùng cũng phải thuê nhân viên. Buổi tối cậu toàn đi chơi game tới rất khuya, quà vặt và quần áo vứt lung tung. Ngày hôm sau giữa trưa mới thèm dậy, buổi chiều lại ra ngoài chơi, chẳng thèm lau dọn. Nếu không thuê người tới dọn dẹp thường xuyên, cứ tới kỳ nghỉ là nhà cậu giống hệt cái chuồng chó.

Mỗi ngày cứ bốn giờ chiều Chu Giai Ý lại tới quét dọn nhà cho Hà Sùng, ít nhất phải mất hai tiếng đồng hồ, làm xong mới quay về nhà ăn cơm. Ban đầu, Chu Giai Ý còn tưởng ít nhất Hà Sùng cũng phải trông coi cô một hai ngày, nói cho cô chỗ nào không được tùy tiện động vào. Mặc dù

hai người họ chơi với nhau từ nhỏ, không ít lần sang nhà nhau chơi, nhưng chẳng lần nào tự ý lục lọi đồ đạc của nhau, khá tôn trọng cuộc sống riêng tư của đối phương. Nhưng nếu thu dọn nhà cửa thì không thể tránh khỏi việc này. Chỉ riêng việc mở tủ quần áo ra nhìn thấy đồ lót của Hà Sùng là Chu Giai Ý đã cảm thấy thiếu tự nhiên. Cũng chẳng hiểu cậu nghĩ thế nào, không hề xấu hổ chút nào.

Thi thoảng dù có ở nhà, cậu cũng không giám sát công việc của cô, đều tự ôm gói bím bím, ngồi lên sofa, vừa xem tivi vừa ăn nhồm nhoàm. Cùng lắm là khi Chu Giai Ý tới gần quét nhà thì cậu nhắc tạm chân lên, hoàn toàn coi cô là một người làm theo giờ.

Chu Giai Ý không hay giao tiếp với con trai, ngoại trừ Hà Sùng lớn lên cùng cô từ nhỏ. Cô chưa từng tới nhà mấy bạn nam khác, ấn tượng về họ nếu không phải là những gì thường ngày nhìn thấy thì cũng là nghe mấy cô bạn gái khác kể lại. Cô cảm thấy nếp sinh hoạt của Hà Sùng cũng chẳng khác những cậu con trai khác là mấy. Sau mấy lần dọn dẹp nhà cửa cho cậu, cô cũng hỏi như hiểu thêm một chút.

“Hà Sùng! Mình hỏi một câu chuyện.” Có một lần cô quét dọn xong, không nén nổi tò mò, chạy tới ngồi xuống sofa, kéo tay Hà Sùng để cậu không tập trung vào tivi nữa: “Ờ... nói trước là cậu không được cười mình nhé.”

Cậu đang xem tivi hăng say, tùy ý vứt cho cô một túi khoai tây chiên, rồi tiếp tục đút khoai tây vào miệng: “Ừ, hỏi đi!”

Chu Giai Ý bèn hỏi: “Mình nghe nói con trai các cậu hay xem mấy đĩa phim, có phải thật không?”

“Đĩa phim gì?” Hà Sùng chẳng mấy chú tâm, nhất thời không hiểu cô định nói gì.

“Đĩa phim sex.” Nói với cậu mấy chuyện này thật ra cũng chẳng có phải xấu hổ, chỉ sợ cậu cười cô không có kiến thức: “À, đúng rồi. Về cơ bản là ai cũng xem, những ai mà không xem thường là có vấn đề. Không chỉ phim đâu, còn đọc truyện tranh với tiểu thuyết nữa.” Hà Sùng dán chặt hai mắt vào tivi, giải thích bừa vài câu xong vừa hay đến thời gian quảng cáo. Cậu ăn thêm một miếng khoai rồi chợt nhớ ra hỏi cô: “Cậu hỏi chuyện này làm gì?”

“Cậu cũng xem rồi à?” Bị cậu hỏi ngược lại như vậy, Chu Giai Ý bỗng nhiên cảm thấy hai người họ nói chuyện này có vẻ kỳ lạ.

Hà Sùng liếc nhìn cô, chẳng coi đó là một vấn đề nghiêm trọng: “Mình hoàn toàn bình thường, đương nhiên là xem rồi.”

“Thế cậu giấu mấy thứ đó ở đâu rồi? Mình dọn phòng cho cậu mà có thấy đâu?”

“Ở trong máy tính, đâu có nhiều tiền đi mua.” Cuối cùng cũng hiểu ra chuyện cô thắc mắc, Hà Sùng thực sự muốn cười Chu Giai Ý thiếu hụt kiến thức, nghĩ đi nghĩ lại bèn nắm bắt một vấn đề thú vị hơn: “Sao? Chu Giai Ý, cậu cũng muốn xem à?” Chu Giai Ý trừng mắt lườm cậu, giở biểu cảm thường ngày hay mắng cậu là đồ thần kinh ra: “Mình là con gái, xem cái gì. Tò mò thì hỏi thôi.”

Hà Sùng lại tí mắt cười, có vẻ như thấy bộ dạng cô rất hài hước: “Cậu biết sớm mấy chuyện này cũng tốt. Đừng có mà dễ dàng tin con trai, sau này bị ai đó lừa gạt rồi còn không biết sợ.” . “Vớ vẩn! Có phải chưa được học môn sinh lý đâu. Cậu đừng có mà như mẹ mình cứ nghĩ mình còn nhỏ, cái gì cũng không biết.” Chu Giai Ý khó chịu nhất là khi cậu nói chuyện với thái độ này, oán trách cậu sỉ nhục trí thông minh của bản thân: “Vớ vẩn, mình chưa bao giờ cảm thấy đàn ông đáng tin cậy cả.”

Suy nghĩ của cậu chuyển hóa rất nhanh, lập tức hỏi: “Cả mình cũng không tin à?”

Chu Giai Ý chẳng hơi đâu quan tâm, vứt túi khoai tây cậu vừa đưa lên sofa rồi lê dép đi ra ngoài cửa lớn, bỗng nghe Hà Sùng nói tiếp: “Cậu cũng đừng vì chuyện của người lớn mà không tin vào tình yêu, cẩn thận sau này không lấy được chồng đâu.”

Cô nghe đã thấy phiền, chỉ xua tay mà không thèm ngoái đầu lại. Ra tới cửa cô mới quay lại dặn dò: “Mình về đây, cậu nhớ ăn cơm đúng giờ đấy!”

Hà Sùng cố tình trả đũa cô, cũng học cô xua tay hờ hững, tiếp tục cắm đầu vào tivi.

Buổi tối hôm ấy ông Chu về tỉnh, đón Chu Giai Ý tới khách sạn ngủ một đêm, trò chuyện với cô, định ngày hôm sau dẫn cô đi chơi. Cô không chắc chắn chiều hôm sau có về nhà được không, nên báo trước với Hà Sùng một tiếng, bảo cậu mình chưa chắc đã tới dọn nhà được.

Hà Sùng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải bớt bầy bừa một chút. Tối hôm đó cậu vẫn chơi game tới khuya, bỗng nhiên có người gõ cửa. Cậu đá mắt qua xem, không ngờ đứng trước cửa là Chu Giai Ý, vốn dĩ đang phải ở khách sạn cùng bố: “Ơ! Chu Giai Ý! Nửa đêm nửa hôm cậu chơi trò ma tới gõ cửa đấy à?” Hà Sùng vừa mở liền khẽ mắng một câu, nhưng vẫn cười tươi, không tức giận thật sự. Nhưng sau đó nhìn mặt cô, cậu bèn cảm thấy có gì không ổn: “Sao thế?”

Khóe mắt Chu Giai Ý đỏ quạch, cũng không biết có phải đã khóc không, nhưng cô mang theo bộ mặt này tới xem ra đang vô cùng tức giận. Có lẽ cũng nhận ra nửa đêm còn gõ cửa nhà cậu không nên cho lắm, cô nhỏ giọng, thành khẩn nói: “Mình không mang chìa khóa. Mẹ lại ngủ mất rồi,

mình không muốn đánh thức mẹ. Mình ở nhờ nhà cậu một đêm được không?”

Đoán chắc có lẽ cô đã cãi nhau với bố, Hà Sùng cũng không hỏi thêm nhiều, tránh đường cho cô vào: “Được! Mau vào đi! Đừng để cả muỗi bay vào theo.”

Khi cô vào tới nhà rồi, cậu bật đèn nhà vệ sinh lên trước: “Tắm rửa chưa? Nếu chưa thì cậu tắm đi.” Thấy Chu Giai Ý gật đầu, Hà Sùng bèn đi tới phòng bố mẹ, tiếp tục bật đèn: “Cậu ngủ trong phòng này nhé. Để mình đi tìm cho cậu cái điều khiển điều hòa. Cậu cứ vào phòng mình ngồi tạm một lát, ở đó bật điều hòa rồi.”

“Ừ.” Cô đáp một tiếng, rồi đi về phía phòng cậu.

Hà Sùng tìm được chiếc điều khiển điều hòa trong phòng bố mẹ, bật lên trước cho cô để phòng mát mẻ, rồi quay về phòng mình, đi tới bên cạnh Chu Giai Ý đang ngồi dưới đất, dựa vào tường. Cậu cũng khoanh chân ngồi xuống: “Sao bỗng nhiên lại chạy về? Bố cậu đâu?”

“Bố lại uống say rồi. Mình cãi nhau với bố, bảo bố đưa mình về nhà.” Chu Giai Ý dịch dịch chân, sắc mặt vẫn còn rất tệ. Cô mặc một chiếc váy dài mỏng manh, dạng giống váy ngủ, đầu tóc vẫn còn hơi ướt, có thể nhận ra cô đột xuất quyết định quay trở về: “Cậu chơi game đi. Cứ mặc kệ mình, lát mình sẽ đi ngủ.”

“Game ngày mai đánh tiếp không sao cả. Cậu không muốn tâm sự với mình à?” Hà Sùng thoải mái nhìn cô cười: “Cãi nhau vì chuyện gì?”

Cô mím môi, gương mặt căng ra, rõ ràng là đang nén giận, một lúc lâu sau mới nói: “Bố suốt ngày hỏi mình có hận ông không. Mình không nói. Bố lại mang ảnh của vợ và con gái ra cho mình xem, hỏi mình sau này có gọi con gái ông là “em gái” không. Cậu bảo có phải đầu óc bố có vấn đề không?” Nói xong, cô lại lôi điện thoại ra cho Hà Sùng xem: “Cậu xem!

Còn gửi cả vào điện thoại của mình nữa. Cứ cho là say rượu cũng không quá đáng đến vậy chứ? Còn “em gái”! Mình không tạt axit vào mặt mẹ nó đã là tốt lắm rồi!”

Hà Sùng đón lấy điện thoại, trên màn hình là một bức ảnh. Một người phụ nữ bế một đứa con gái mấy tuổi đứng trước cửa công viên trò chơi Disney, nhìn vào ống kính, cười rất tươi. Cậu hiểu rõ mọi chuyện rồi. “Đây chính là bí mật nhỏ năm xưa của bố cậu?” Cậu đùa giỡn, chẳng kinh ngạc chút nào: “Cậu tạt axit thì có tác dụng gì. Cô ta trông cũng bình thường, tạt cũng chẳng ích gì, cuối cùng vẫn công cốc.”

Chu Giai Ý thờ hồng hộc, lườm bức ảnh: “Cậu cũng thấy cô ta không đẹp bằng mẹ mình phải không?”

“Mẹ cậu đẹp hơn nhiều.” Hà Sùng nhìn chăm chú bức ảnh, chân thành gật đầu. Sau đó cậu bỗng bật cười, giống như nhìn thấy thứ gì hài hước trong bức ảnh: “Ngoài hai mặt tròn quay ra thì cậu cũng xinh hơn bé gái này. Nhìn cái chân vòng kiềng của nó này.”

Bọn họ chẳng mấy khi bình phẩm về diện mạo của người khác. Đây là lần đầu tiên Chu Giai Ý thấy Hà Sùng soi mói như vậy, chợt cảm thấy buồn cười, nhưng lại không dám cười, liền nói: “Thành tích học tập sau này chắc chắn không tốt như mình.”

Hà Sùng làm mặt mếu máo, gật đầu: “Ừm! Nhất định không giỏi bằng cậu. Cậu còn thi được lên trường cấp ba số một trên tỉnh, làm sao con bé đọ được.”

Chu Giai Ý mím môi cười, cuối cùng cũng không còn tức giận nữa. “Hết giận chưa?” Hà Sùng thấy cô cười, bèn trả lại điện thoại cho cô, véo má cô, cười hớn hở: “Không sao! Cậu mà thích tới Hồng Kông, thì vào cấp ba xong mình đi với cậu. Đi chơi với bạn bè vui hơn đi chơi với người thân nhiều, không có ai bên cạnh cản nhắc.”

Cô chỉ chớp mắt, không nói gì. “Hà Sùng! Thật ra bố mình cũng già đi nhiều rồi.” Một lúc lâu sau Chu Giai Ý mới thở dài nói: “Cậu không nhìn thấy đấy thôi, tóc ông bạc nhiều lắm rồi. Vừa phải gánh vác gia đình bây giờ lại vừa phải chu cấp tiền sinh hoạt cho mẹ con mình, thi thoảng còn phải chăm sóc ông bà nội. Chắc chắn là ông vất vả lắm.”

“Đàn ông ai chẳng vậy.” Hà Sùng không thông cảm với ông Chu như cô. Bố cậu hơn nửa năm trời ông gặp, tóc vẫn đen láy. Chẳng biết có phải là nhuộm hay không, cậu cũng chẳng đau lòng: “Vớ lại giờ bác ấy phải gánh hai gia đình, việc này do chính bác ấy gây nên.”

“Nếu sau này mình kiếm được nhiều tiền một chút thì có thể đỡ đần cho bố phần nào.” Chu Giai Ý không bao giờ tỏ rõ thái độ với bố mình. Nói cho cùng cô vẫn rất yêu bố mẹ mình. Bất luận giận dữ thế nào, trái tim cô vẫn hướng về họ: “Nói gì thì nói đó cũng là bố mình.”

Đây chính là sự khác nhau giữa giá trị quan của mọi người. Hà Sùng biết rõ Chu Giai Ý từ nhỏ đã vậy, chắc cả đời này cũng chẳng thay đổi được. Cô quá coi trọng gia đình.

“Cậu vui là được rồi.” Cậu xoa đầu cô, chống gối đứng dậy, tiếp tục đi chơi game.

Khi Chu Giai Ý vào học cấp ba thì Hà Sùng vào trường trung cấp chuyên nghiệp.

Mỗi thứ hai họ lại cùng bắt xe đi lên tỉnh, rồi cuối tuần cùng nhau về nhà. Trường Chu Giai Ý theo học quản lý rất chặt. Điện thoại của cô hầu như luôn luôn tắt máy, cũng rất ít khi nhắn tin cho Hà Sùng. Hai người nếu có chuyện gì mới muốn kể, thường đều gom hết lại tới lúc về nhà.

Tuần cuối cùng trước khi kết thúc năm đầu tiên, nhà trường sắp xếp cho họ một cuộc thi phân lại lớp. Ngày cuối cùng trước khi nghỉ học, Hà Sùng tới trường đón cô. Đứng trước cổng trường, từ xa cậu đã nhìn thấy cô xách chiếc chăn mỏng ra. Điều khác mọi ngày là theo sau cô có một bạn nam, trông có vẻ như học cùng khóa.

Hà Sùng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, thấy Chu Giai Ý đi được mấy bèn bước dừng lại, quay đầu nói với cậu bạn kia câu gì đó, rồi bất ngờ ù té chạy thẳng về phía Hà Sùng. “Đó là ai vậy?” Khi cô chạy tới gần, Hà Sùng không quên hỏi cô ngay lập tức. Chu Giai Ý chỉ gắng sức đẩy cậu, vùi đầu chạy không kịp giải thích: “Đi trước đã! Lên xe mình kể cậu nghe.”

Cậu đành phải xách giúp cô chiếc chăn, đi cùng cô ra bến xe.

“Cậu ấy vốn dĩ học cùng lớp với mình.” Sau khi lên xe, họ vẫn ngồi cạnh nhau như mọi khi. Chu Giai Ý cũng chẳng ngại, nói thẳng với Hà Sùng: “Sau khi phân lớp, cậu ấy đã tỏ tình với mình.” “Nhìn ra rồi.” Cậu chẳng tỏ ra kinh ngạc chút nào, ngược lại chỉ bật cười như vừa nghe một câu chuyện vô cùng hài hước: “Cậu từ chối cậu ấy thế nào?”

Chu Giai Ý thì chẳng vui vẻ được như cậu, nhú mày có vẻ rất phiền não: “Mình nói với cậu ấy đang học cấp ba mình không nói chuyện yêu đương.”

“Ừm, đoán cũng ra!” Cậu cười cợt: “Sau đó cậu ấy nói không sao, cậu ấy có thể đợi cậu?”

Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe: “Đại khái thế!”

“Cậu ta mà còn bám riết lấy cậu, cậu cứ nói làm vậy ảnh hưởng tới học tập.” Cậu vẫn chẳng bao giờ coi những phiền muộn của cô là chuyện gì cần bận lòng. Hà Sùng thấy cô không vui, lại cười hì hì véo má chọc cô: “Sao không vui vậy? Lần đầu tiên được người ta tỏ tình, phải vui lên chút chứ.”

“Hà Sùng! Mình cảm thấy tâm lý của mình có vấn đề.” Chu Giai Ý chau mày, như đã quyết định chuyện gì đó. Cô nghiêng người nhìn Hà Sùng, nghiêm túc muốn nói rõ rốt cuộc mình đang đau đầu vì chuyện gì: “Mình chỉ cần nghĩ tới chuyện cậu ấy thích mình là liền cảm thấy cậu ấy nhìn chỗ nào cũng chướng mắt, cực kỳ chán ghét, chỉ muốn nhìn thấy là đi vòng đường khác. Bây giờ mình mới phát hiện mình khá kỳ lạ. Hình như mình rất sợ đàn ông. Không chỉ là việc không thích nói chuyện với con trai trong trường, có lúc gặp thầy giáo cũng cảm thấy đáng sợ.”

Cô ngừng lại một lát, sợ mình nói không được rõ ràng, bèn bổ sung tiếp: “Còn nữa, có lúc xem phim, bạn gái khác kể trong phim có anh nào anh nào đẹp trai, mình xem chỉ thấy những người đó trông rất bạo lực, cảm thấy nổi hết da gà. Mình nghĩ kỹ một chút, nhìn bố mình cũng có cảm giác này, thậm chí cả ông ngoại cũng thế. Cậu bảo có phải mình bị bệnh không?”

“Có cơ bắp có phải càng đáng sợ không?” Hà Sùng không cười cợt nhiều nữa, nhưng vẫn có vẻ như đang trêu đùa, giơ một cánh tay lên khoe cơ bắp của mình, sau đó vén tay áo lên, cười hỏi cô: “Lẽ nào cậu sợ cả mình?”

Chu Giai Ý không hiểu rõ thái độ của cậu, thành thật gật đầu: “Có một chút!”

“Thật ư?” Cậu lại hỏi.

Cô lại gật đầu, lập tức thấy Hà Sùng không cười nữa: “Cậu mắc bệnh cũng không phải ngày một ngày hai nữa rồi. Hôm nào bảo mẹ cậu đưa đi khám bác sỹ đi.” Cậu đứng dậy, nét mặt vô cảm, ngồi sang hàng ghế bên cạnh: “Trước lúc đó tôi không nên lại gần cậu thì tốt hơn, tránh cậu ngày ngày nằm mơ ác mộng, thấy mình đánh cậu.”

Lần nào Hà Sùng cũng quan tâm tới sự an toàn của Chu Giai Ý, để cô ngồi sát cửa sổ. Cậu đi sang bên kia, bèn ngồi sát cửa sổ bên đó, như vậy hai người cách nhau hai hàng ghế và một đường đi. Chu Giai Ý vẫn còn ôm chiếc chăn trong tay, há hốc miệng, cuối cùng cũng nhận ra cậu ấy đang giận, vội vàng chuyển sang ghế bên đó, chớp mắt gọi cậu: “Cậu giận đấy à?”

Hà Sùng chỉ nắm chặt tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ cô.

Cô vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng xe lại có thêm khách. Cô đành phải ngồi lại ghế của mình, gương mặt nhìn những người khác ngồi giữa hai người, hoàn toàn chia cách họ. Chu Giai Ý thực sự có chút trở ngại với nam giới, việc này cô biết rất rõ. Có lúc thấy Hà Sùng đúng là cô có hơi sợ, nhưng nói thật lòng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Hà Sùng sẽ đánh cô.

Chỉ có điều cô không nói với cậu những lời ấy, cũng không ngờ vì chuyện này mà Hà Sùng ghi nhớ cả đời việc cô bài xích đàn ông.

TÔI RẤT NHỚ EM

Sunness

www.dtv-ebook.com

Chương 6

Học kỳ thứ hai năm lớp 11, trường Chu Giai Ý theo học bắt đầu học bù cả hai ngày nghỉ. Ngoại trừ những ngày nghỉ riêng lẻ hiếm hoi ra, trường đều không trả học sinh về nhà. Tuần nào Hà Sùng cũng một mình chạy đi chạy lại giữa nhà và trường học. Biết Chu Giai Ý bận rộn, dần dần cậu cũng ít liên lạc với cô hơn.

Hà Sùng nhận được cuộc điện thoại chủ động liên lạc của Chu Giai Ý vào một buổi tối trước kỳ nghỉ ngày lễ Lao động. Mở miệng câu đầu tiên cậu đã muốn trêu chọc cô: “Trường cậu chịu thả người rồi à?” . “Hà Sùng! Cậu giúp mình một việc được không?” Chu Giai Ý hạ thấp giọng, nghe có vẻ rất gấp gáp: “Ngày lễ Lao động trường mình vẫn bắt học bù. Mình muốn xin nghỉ học về nhà thăm ông ngoại, nhưng mẹ mình không cho. Ngày mai mình sẽ tới văn phòng giáo viên nói chuyện với cô giáo, rồi sẽ gọi điện cho cậu, cậu nhận máy, giả vờ là bố mình nói với cô giáo đồng ý cho mình nghỉ một ngày nhé.”

Thời gian này đáng lý cô vẫn đang tự học buổi tối. Trường học không cho phép mang điện thoại vào khu vực giảng đường. Hà Sùng nghi ngờ không biết có phải cô lại trốn tiết tự học, trốn vào nhà vệ sinh, gọi điện cho cậu không. Hơn một năm trước, ông ngoại của Chu Giai Ý đến bệnh viện kiểm tra, biết mình bị mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Cả người gầy rộc đi chỉ trong một đêm, chỉ còn da bọc xương. Ông ngoại suốt ngày kêu đau, đau chỉ muốn chết quách cho rồi. Gia đình họ bàn bạc, nửa năm trước đã đưa ông tới một số bệnh viện, dùng đủ mọi biện pháp trị liệu để ông thấy dễ chịu hơn, nhưng rốt cuộc bệnh cũng chỉ còn lại một ít thời gian

ngắn nữa thôi. Mấy tháng nay ông ngoại đã hôn mê mấy lần, cuối cùng cũng phải đưa ông vào viện.

Ý của bố mẹ Chu Giai Ý là bây giờ việc học phải được đặt lên hàng đầu. Thêm việc giờ ông ngoại tiêu tụy vô cùng, họ sợ cô gặp sẽ bị ảnh hưởng nên không để cô tới bệnh viện thăm ông. Hà Sùng biết những chuyện này, thế nên nghe Chu Giai Ý nói ra chủ ý ấy, cậu không cười nổi nữa.

“Cậu làm vậy lỡ để mẹ cậu biết thì làm thế nào?” Cậu thử khuyên cô: “Cậu đừng sốt ruột. Dù sao thì lễ Lao động mình cũng về nhà, vừa hay sẽ tới viện thăm ông ngoại cậu. Cậu cứ an tâm học ở trường đi, đừng suy nghĩ nhiều.”

Đầu kia điện thoại không lên tiếng.

Hà Sùng đợi gần nửa phút, không còn kiên nhẫn được nữa, gọi cô: “Chu Giai Ý?”

Đầu kia im lặng thêm mấy giây, cuối cùng cúp luôn điện thoại. Đây được coi là lần đầu tiên Chu Giai Ý cúp điện thoại của Hà Sùng. Hà Sùng nhìn chiếc điện thoại, đột nhiên rất bức bối. Cậu nhắn một tin cho cô, rằng cậu nhất định sẽ tới bệnh viện, rồi tắt máy. Ngày hôm sau cậu vừa về tới nhà, đặt hành lý xuống chuẩn bị tới bệnh viện, không ngờ vừa vào nhà đã thấy mẹ về.

Mẹ đi từ trong nhà ra, cầm trong tay mấy bộ quần áo tuần trước về cậu vứt trên giường, nhìn thấy Hà Sùng là bắt đầu quắc mắt nổi giận: “Con tự nhìn cái phòng con xem trông thế nào!” Hà Sùng mặc kệ mẹ, về phòng bỏ hành lý xuống, vừa thay quần áo vừa nghe mẹ gào thét như ăn phải thuốc nổ ngoài phòng khách: “Nhìn đi... Nhìn đi... Con làm cho cái này thành ra cái gì thế này! Phòng ốc mạng nhện giăng đầy cũng không biết đường lấy cái chổi quét đi!”

Sau khi Hà Sùng thay xong quần áo ra khỏi phòng, mẹ cậu lại sải bước từ trong phòng ngủ đi ra, tóm lấy cậu, hét lên: “Tại sao lại bật điều hòa trong phòng ngủ lớn lên? Con đưa người khác về nhà ngủ? Lớn tướng rồi còn không biết đường nghiêm chỉnh học hành, toàn ở ngoài làm loạn!”

Hà Sùng vốn định đi thẳng ra khỏi cửa, nghe thấy mẹ nói vậy cậu bèn dừng bước, quay lại nhìn mẹ. Cậu đã cao đến gần mét tám, giờ nhìn mẹ cũng là nhìn từ trên xuống: “Trước khi chú Chu ly hôn, lần nào về nhà cũng chỉ trích vợ.” Cậu nhìn mẹ với nét mặt vô cảm, cúi đầu: “Chú ấy không cần hai mẹ con cô ấy nữa. Còn mẹ thì có ý gì? Mẹ không cần cái nhà này nữa? Hay không cần con nữa?”

Dứt lời cậu thẳng ra tới cửa.

Mẹ cậu rõ ràng không vui, nghe cậu nói vậy càng bực mình, gào khản cổ, giọng khàn khàn: “Sao bây giờ mày lại ăn nói với mẹ kiểu đấy hả!”

“Mẹ còn biết mình là mẹ con cơ à?” Hà Sùng dừng lại bên cửa, đứng nhìn mẹ: “Con tưởng mẹ quên từ lâu rồi.” Nói rồi, cậu cũng chẳng quan tâm mẹ phản ứng thế nào, mở cửa đi thẳng.

Liên tiếp hai buổi chiều, Hà Sùng đều mang hoa quả tới bệnh viện thăm ông ngoại của Chu Giai Ý. Ngày đầu tiên cậu còn bắt gặp cô Chu, không hề nhắc tới chuyện Chu Giai Ý nói rất muốn về. Sức khỏe của ông cụ hoàn toàn suy sụp. Hai ngày này tinh thần cũng khá tốt. Hà Sùng mua hoa quả cho ông, còn ngồi nói chuyện cùng ông ngoại. Sau hai lần ra khỏi bệnh viện, Hà Sùng lại nhớ nhắn tin cho Chu Giai Ý nói cô cứ an tâm. Cô không trả lời lại, có lẽ là đã khóa máy.

Ngày thứ ba, Hà Sùng có buổi họp lớp cấp hai, nên cậu không định tới bệnh viện nữa. Đám bạn cấp hai đó chẳng mấy người muốn chuyên tâm học hành, gặp nhau là điên cuồng. Buổi trưa họ đi ăn cơm rồi đi hát

karaoke. Cả lũ uống không ít rượu, say mèm còn nhảy lên sofa gào khản cổ vào micro. Có người cười đùa hòa theo, có người bịt tai lại.

Tạ San San từ sau khi vào phòng hát, luôn ngồi bên cạnh Hà Sùng, cũng không chủ động bắt chuyện với cậu, chỉ điềm nhiên uống rượu. Cô ấy không lựa chọn học trung cấp như Hà Sùng, mà thi vào một trường cấp ba dân lập. Học hành cũng chẳng ra sao, nên giờ đã đi làm người mẫu ảnh. Cô ấy vốn đã xinh đẹp, lại hay thích trang điểm, gương mặt vô cùng ưa nhìn, người cũng cao lên một chút, gầy hơn trước một chút, chân đi đôi giày cao gót bầy phân, trên người mặc một chiếc váy đen thắt lưng, chiếc váy ngắn cũn cỡn, còn chưa che hết được nửa đôi chân.

Không ít bạn học nam cứ nhìn cô ấy chăm chăm. Hà Sùng ngồi cùng với bọn họ, cô ấy lại ngồi xuống bên cạnh, rõ ràng là chen vào đám nam sinh. Tạ San San nói chuyện với con trai trước nay luôn “như cá gặp nước”. Ai bắt chuyện cô ấy cũng cười rất tươi. Duy chỉ có Hà Sùng là chẳng thèm quan tâm. Cô ấy cũng chẳng trò chuyện gì với cậu, nhưng cứ kiên quyết ngồi bên cạnh, ai cũng hiểu ra ý đồ của Tạ San San.

Cả buổi, Hà Sùng đều coi Tạ San San như không khí. Khi cần uống rượu thì uống rượu, khi phải hát thì sẽ hát, thậm chí lúc sau còn đánh bài với mấy cậu bạn thân thiết, không thèm liếc nhìn cô ấy một cái. Ngược lại Tạ San San tửu lượng không quá tốt, cuối cùng cũng say khướt, nhưng vẫn khoác chặt lấy tay Hà Sùng, lăm bằm, không biết là đang khóc hay cười.

“Cậu còn cảm thấy mình sẽ lại ở bên cạnh cậu sao? Cậu ấy à... Cậu đúng là đồ bì ồi... Cái mồm bì ồi nhất...” Cô ấy cứ nói nhảm trong lúc say bí tỉ như thế. Dường như là những lời đê nén hai, ba năm rồi, giờ cuối cùng cũng mượn rượu nói ra hết: “Hà Sùng! Rồi cậu chống mắt lên mà coi... Cứ cái tính này của cậu, dù sau này không chịu thiệt thòi thì cũng chẳng ai chịu nổi cậu... Cả bố mẹ cậu cũng không chịu nổi cậu, cậu còn mong chờ cái gì? Cậu đáng đời, chết cũng chẳng ai biết...”

Hà Sùng chỉ đánh bài, không lên tiếng, sắc mặt không thay đổi. Chẳng mấy chốc có người kéo Tạ San San ra. Cậu chơi thêm một lúc nữa, rồi chào mấy người bạn, đi về trước. Cậu ăn tạm một bát bún ở dọc đường, nhìn đồng hồ mới có sáu rưỡi, thế là lại chạy tới trạm xe buýt, bắt xe tới bệnh viện.

Nửa đường, trời đổ mưa. Hà Sùng xuống xe không kịp tới gần đó mua hoa quả, mà dầm mưa chạy tới bệnh viện trước. Kết quả cậu phát hiện phòng bệnh của ông ngoại Chu Giai Ý trống không. Hà Sùng còn tưởng mình đi nhầm phòng, lại chạy sang hai phòng bên cạnh ngó thử nhưng cũng không thấy ông ngoại đâu.

“Hai ngày trước cháu có tới đây phải không?” Cô y tá gọi Hà Sùng lại: “Ông ấy vừa mới mất xong. Người nhà đã gọi đội tang lễ tới đưa ông đi rồi.”

Đầu óc Hà Sùng ngẩn ra, còn không biết nên phản ứng lại thế nào: “Sao qua đời đột ngột thế ạ? Chiều hôm qua cháu tới thăm ông vẫn còn khỏe mà...” Cô y tá còn đang bận đi đưa thuốc, chỉ vội vàng đáp: “Bệnh tình tối qua bất ngờ có chuyển biến xấu.”

Cậu cứ đứng đờ đẫn ở đó một lúc lâu, rồi mới rút điện thoại ra, thấy không có cuộc gọi nhờ cũng không có tin nhắn, liền gọi ngay cho Chu Giai Ý. Điện thoại còn chưa kết nối, Hà Sùng lại cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu còn nhớ rõ khung cảnh ngày bà nội mất, thật không dám tưởng tượng Chu Giai Ý sẽ ra sao.

Nhưng đầu kia lại vang lên tiếng của mẹ Chu Giai Ý: “Alô?”

“Cô ơi, cháu là Hà Sùng.” Hà Sùng nhỏ giọng hỏi: “Giờ Chu Giai Ý đang ở cùng với cô ạ?”

“Giờ cô và nó đang ở xưởng đãi than.” Giọng của mẹ Chu Giai Ý khản đặc, âm mũi rất nặng, hình như vừa mới khóc. Hà Sùng do dự một

lúc, vẫn quyết định hỏi: “Giờ cháu muốn qua đó, có tiện không ạ?”

“Không sao, cháu qua đi!”

Xưởng đãi than mà mẹ Chu Giai Ý nói chính là khu xưởng nằm trong tiểu khu. Ban đầu khi nó còn chưa phá sản, những người làm việc ở đó đều sống trong tiểu khu. Sau này người tới sống mỗi ngày một đông, còn xây dựng cả trường học. Ông bà ngoại của Chu Giai Ý vốn sống trong tiểu khu của xưởng đãi than. Họ đều là giáo viên, dạy học trong chính ngôi trường đó. Mẹ Chu Giai Ý không nói cụ thể vị trí của họ, nhưng khi Hà Sùng bắt taxi tới đó đã tìm ngay được họ.

Nhà tang lễ nằm trong một con ngõ cách tiểu khu không xa, trong đó được dựng một linh đường tạm thời, dùng cây trúc làm cột, bên ngoài bọc vải da rắn chống thấm, nhìn trông giống một chiếc lều. Bên trong vẫn có điện. Họ bật một ngọn đèn nhỏ màu vàng, đặt máy thu thanh bên cạnh, phát những bài nhạc tang ai oán.

Khi Hà Sùng tới nơi, người đầu tiên cậu gặp là mẹ Chu Giai Ý. Bà cầm ô đứng ngoài cửa, nhìn thấy Hà Sùng bèn giữ cậu lại, thấp giọng nói với cậu: “Hà Sùng! Cháu cũng biết ông ngoại vừa qua đời, mấy ngày nay nhà cô còn rất nhiều việc phải làm. Cô và bố con bé đã bàn bạc xong rồi. Ngày mai là cuối tuần, vừa hay cháu hết ngày nghỉ cũng phải quay lại tỉnh, nhân tiện cháu đưa Chu Giai Ý về trường học đi.”

Hà Sùng khom lưng, trốn trong chiếc ô nhỏ, nửa người vẫn còn ướt mưa, gật đầu: “Vâng ạ!”

“Cháu ăn cơm chưa?” Mẹ Chu Giai Ý hỏi cậu, sau khi biết cậu ăn rồi mới khẽ gật đầu: “Nó còn chưa ăn tối, hỏi nó có đói không nó cũng chỉ biết lắc đầu. Lát cháu vào nói chuyện với nó, xem có thể đưa nó đi ăn chút gì được không. Tối nay phải trông cả đêm, cô sợ nó không ăn gì, không trụ nổi.”

Hà Sùng cúi đầu nghe: “Dạ!”

“Trước nay cháu luôn hiếu chuyện hơn Chu Giai Ý, mấy năm nay chăm sóc nó vất vả cho cháu rồi. Cô cảm ơn cháu!” Bà vỗ vai cậu, khoe mắt đỏ ửng, trong con người còn hằn lên những tia máu đỏ, từng lời nói dè dặt thận trọng, nói mà như đang thở dài: “Nếu như nó thật sự không muốn ăn thì cũng đừng ép buộc nó. Cô tới nhà tang lễ đây, cháu buồn ngủ thì cứ về nhà nghỉ ngơi sớm, không cần ở bên cạnh nó đâu.”

Hà Sùng chợt nhớ lại mấy năm trước bà nội qua đời, mắt cậu cũng đỏ như vậy. Cậu liền gật đầu, vẫn chỉ một chữ đó: “Dạ!” Trả lời xong, cậu vỗ lại vai mẹ Chu Giai Ý rồi đi vào trong linh đường.

Chu Giai Ý đang quỳ trước di ảnh ông nội, phía trước có đặt một chiếc chậu đồng, trong chậu có ánh lửa. Tay cô cầm một xấp tiền giấy, cúi gằm mặt xuống, đốt cho ông nội. Cô vẫn mặc nguyên đồng phục. Mưa tháng năm hơi lạnh, không biết ai đã mang khoác thêm cho cô một chiếc áo vest màu đen bên ngoài, trùm qua chiếc váy ngắn. Đã gần hai tháng Hà Sùng không gặp cô rồi, thoạt nhìn đã thấy cô gầy đi rất nhiều, gương mặt tròn trịa đã nhìn được thấy cằm.

Dưới đất ướt rượt. Dưới chân Chu Giai Ý được lót một chiếc gối lớn cũng đã thấm nước hơn nửa. Hà Sùng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, cầm thêm một tập giấy, đốt giúp cô. Cậu không lên tiếng, Chu Giai Ý dường như cũng mấy chú ý tới cậu, tới tận khi đốt hết xấp giấy trong tay, cô mới ngẩng lên nhìn cậu.

Hà Sùng vừa ngước lên, đập vào mặt là đôi mắt sừng húp của cô. Cô không lên tiếng, chỉ đỏ mắt nhìn cậu chăm chăm, bờ môi run rẩy. Hà Sùng nhìn vào mắt cô, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày hôm đó cô gọi điện cho cậu. Cho dù Chu Giai Ý vẫn đang im lặng, nhưng Hà Sùng biết cô nhìn cậu như vậy là có ý gì.

Cũng chính vì như vậy, ánh mắt đỏ của cô khiến cậu rất không thoải mái.

“Đừng nhìn mình như vậy!” Hà Sùng cảm thấy như đang có một ngọn lửa thiêu rụi cổ họng: “Cậu vẫn muốn trách mình?”

Chu Giai Ý bất động nhìn cậu, không nói câu nào, hô hấp dần trở lên nặng nề. Đương nhiên Hà Sùng biết cô tức giận lắm, nhưng cậu cũng giận đấy thôi. Cậu nổi nóng chưa bao giờ quan tâm tới tâm trạng của cô.

“Nếu cậu thật sự quyết tâm quay về, cho dù không tìm mình giúp thì cũng khóc lóc xin cô giáo được.” Cậu nói như vậy: “Đừng có tự tìm cố cho mình. Cậu là đồ hèn, có lờm mình đi nữa thì cậu cũng là đồ hèn!”

Khi nói mấy lời ấy, điều Hà Sùng nghĩ tới chính là những gì Tạ San San đã nói lúc say rượu. Trước đây mỗi khi giận dữ, cậu đều đâm thẳng vào nỗi đau của Chu Giai Ý, nhưng nói cô là đồ hèn trong lúc tâm trạng cô đang tệ thế này là lần đầu tiên.

Chu Giai Ý trừng mắt, giọt nước mắt đọng trong khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô cắn chặt, không lên tiếng, chỉ nhìn cậu không chớp mắt. Hà Sùng không xin lỗi cô, cũng chẳng an ủi. Cậu đứng dậy, đi ra khỏi linh đường, mặc cho mưa gió cũng không quay đầu lại.

Có một khoảnh khắc Hà Sùng cảm thấy mình đối xử với Chu Giai Ý như vậy chẳng khác nào mẹ đối xử với cậu. Thật ra cậu đã từng nghĩ Chu Giai Ý rất có thể sẽ vì chuyện này mà không thêm quan tâm tới cậu nữa. Nhưng bước chân của cậu không hề dừng lại. Cậu chạy tới cửa của xưởng đãi than, bắt xe về nhà.

Sáng ngày hôm sau, Hà Sùng đang chuẩn bị quần áo quay về trường, trước khi xuất phát cậu gửi một tin nhắn cho Chu Giai Ý, hỏi cô giờ đang ở đâu. Chu Giai Ý không trả lời. Cậu xách hành lý, đi xuống nhà. Không ngờ vừa đi xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Giai Ý đang đứng đó đợi cậu.

Trên người cô vẫn là bộ đồng phục đó, lưng đeo cặp sách, tay trái xách hai túi sữa, tay phải xách một chiếc túi ni lông trong có đựng hai quả trứng gà. Sắc mặt cô vẫn rất khó coi, tức giận, đứng từ xa nhìn cậu. Nhìn cậu nhìn qua, cô mới bực tức giơ tay trái về phía cậu, lắc lư túi trứng gà trong không trung.

Hà Sùng giây trước còn sừng mặt, giây sau đã bật cười, nhưng nụ cười có phần xót xa.

Cậu sai bước tới, bá vai cô, giơ tay véo má cô nhưng không nói gì, chỉ đón lấy túi trứng gà. Chu Giai Ý có ảo giác, hình như mắt Hà Sùng cũng đỏ, nhưng nhìn lại hình như không phải vậy. “Cậu vẫn ổn chứ?” Hà Sùng mỉm cười hỏi, cố tình giơ tay vẽ lại quầng mắt đen thui của cô.

Chu Giai Ý cả đêm không ngủ, rõ ràng là không thể ăn nói tử tế với cậu: “Cậu nói xem?”

Hà Sùng cứ khoác vai cô như thế, dẫn cô đi về phía trạm xe: “Tâm trạng thế nào?”

Cô nhận ra những gì cậu hỏi hết như lần trước cô đã hỏi cậu khi họ đi dạo ở quảng trường Viêm Đế, sau ngày bà nội cậu qua đời. Bỗng chốc mắt Chu Giai Ý lại ươn ướt. Kìm nén bao lâu không lên tiếng, cô bấm bụng nuốt nước mắt vào trong, xé một chiếc ống hút trong túi sữa ra, uống sữa mà không khác gì uống nước chua.

“Bác sỹ đã nói ông ngoại không còn ý thức rồi nhưng mẹ vẫn liều mạng nói chuyện, bảo rằng ông ngoại nhất định nghe thấy.” Chu Giai Ý ngậm ống mút trong miệng, nói không rõ ràng, nấc lên từng hồi, không biết là vì uống sữa hay vì nghẹn ngào: “Cậu bảo sao mình lại không tin chứ?”

Hà Sùng chỉ im lặng, siết chặt vai cô.

Hai người họ yên lặng đi về phía trước. Khi đi qua thùng rác lúc nhỏ hay vứt trứng gà và sữa, không ai quay đầu lại...

TÔI RẤT NHỚ EM

Sunness

www.dtv-ebook.com

Chương 7

Khi Hà Sùng phát hiện ra mẹ Chu Giai Ý lại tìm kiếm đối tượng là khi Chu Giai Ý đang học lớp 12.

Sáng sớm hôm đó, sau khi tỉnh dậy, cậu nhớ ra phải đi đổ rác, bèn xách túi rác ra, mở cửa, định bụng xuống dưới nhà vứt vào thùng rác công cộng. Kết quả vừa đẩy cửa, lê đôi dép ra ngoài, cậu đã nhìn thấy nhà họ Chu đối diện cũng đang mở cửa. Mẹ Chu Giai Ý đứng trước nhà sửa lại cổ áo cho một người đàn ông trung niên, dựa vào ngực ông ta, dạn dò điều gì đó.

Bà vừa ngược mắt lên là nhìn thấy Hà Sùng, biểu cảm trở nên rất ngỡ ngàng.

“Cô ạ!” Hà Sùng mỉm cười với bà, lễ phép chào hỏi, làm như chưa nhìn thấy chuyện gì, rồi chạy ngay xuống nhà vứt rác. Sau khi cậu đi xuống không lâu, thì thấy người đàn ông đó cũng rời đi, lúc đó Hà Sùng mới quay trở về nhà. Mẹ Chu Giai Ý vẫn đứng trước cửa, nhìn thấy Hà Sùng bèn gọi cậu lại: “Hà Sùng! Chuyện này cháu đừng nói với Giai Ý vội. Cháu cũng biết giờ nó đang học lớp 12, cô không muốn làm ảnh hưởng tới nó.”

Hà Sùng suy nghĩ một lát rồi mỉm cười: “Vâng!”

Cậu cũng thật sự không kể chuyện này với Chu Giai Ý, cũng phải tới một tuần trước kỳ thi tốt nghiệp mới nghe nói cô đã biết chuyện mẹ cô có đối tượng từ lâu rồi. Trường cấp ba của Chu Giai Ý cho học sinh nghỉ học năm ngày một tuần trước kỳ thi tốt nghiệp, để học sinh được xả hơi, điều chỉnh tâm lý. Cuối tuần đó vừa hay Hà Sùng lại ở nhà, nên đã hẹn Chu Giai

Ý tới cửa hàng game ở trung tâm bách hóa chơi game, buổi tối lại cùng nhau đi ăn đêm.

Hà Sùng bây giờ vô cùng cẩn thận. Cậu xé đôi dưa dùng một lần ra cho cô, còn không quên gõ gõ vào bát nhắc nhở: “Ăn ít thôi! Thức ăn bên ngoài không sạch bằng ở nhà, đừng để trước khi thi lại bị đau bụng.”

“Khó khăn lắm mình mới được ra ngoài ăn một bữa, cậu đừng có làm như mẹ mình vậy.” Cô trừng mắt với cậu, đón lấy đôi dưa rồi bắt đầu gắp ốc bươu trong bát đưa lên miệng. Hà Sùng cười rất tươi, giọng nói lại khá nghiêm túc: “Hết cách thôi! Cậu phải thi tốt nghiệp mà, là đối tượng phải chăm sóc đặc biệt.”

Chu Giai Ý chỉ tập trung ăn ốc, một lát sau cô đột nhiên hỏi cậu: “Hôm mình thi xong cậu có rảnh tới trường mình không?”

“Mời mình tới dự lễ tốt nghiệp à?” Những lúc đặc biệt, Hà Sùng thường chăm sóc cô hết mức, tay còn đang bận rộn lựa ốc, chấm tương ớt rồi đặt vào bát của cô.

“Bố mình không tới được. Mẹ lại sắp phải đi làm rồi. Người bạn trai đó tìm việc cho mẹ, thế nên cũng không tới dự được.” Hiếm khi cô không lờm lại cậu mà thành thật giải thích nguyên nhân. Cô cúi đầu nên không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt: “Tới lúc ấy, chẳng ai đến dự lễ tốt nghiệp cũng không hay lắm.”

Tay Hà Sùng khựng lại trong giây lát, cậu nhìn cô, không hề cố tình làm ra vẻ kinh ngạc: “Đối tượng lần này của cô là người thế nào?”

“Đối xử với mẹ rất tốt, mẹ cũng rất thích chú ấy.” Chu Giai Ý đáp rất bình tĩnh, ăn hết đồng ốc cậu lựa cho cô không hề khách khí: “Nhưng mẹ nói hai người họ sẽ không kết hôn, vì chú đó cũng đã từng ly hôn, con riêng học đại học năm thứ ba rồi, chị ấy không đồng ý cho chú tìm đối tượng.”

“Thế cậu nghĩ sao?” Hà Sùng hỏi cô.

“Mẹ cảm thấy không sao là được, chủ yếu là mẹ được vui thôi.” Cô chớp chớp mắt, ngữ khí từ đầu tới cuối đều rất nhẹ nhàng, không phải là bộ dạng đáng thương sắp khóc như trước: “Bây giờ mình cảm thấy thật ra cậu nói đúng. Sớm muộn gì mình cũng phải ra ngoài làm việc, rồi cũng phải có cuộc sống của riêng mình, không thể cứ ở mãi bên cạnh mẹ được. Tới lúc đó mẹ mà cảm thấy cô đơn cũng không biết phải làm thế nào.” Cô nói xong liền thở dài: “Vẫn nên tìm một người bầu bạn. Mẹ cũng hơn bốn mươi tuổi rồi, như vậy có thể bình yên sống nốt cuộc đời này.”

“Ừm. Không chỉ mẹ cậu đâu, sau này cậu cũng phải tìm cho mình một người phù hợp.” Hà Sùng nói theo cô, vừa cúi đầu ăn ốc vừa gật gù: “Có gia đình dù sao cũng tốt hơn không gia đình.”

“Mình không tưởng tượng được cuộc sống với một người nào khác ngoài mẹ mình ra.” Chu Giai Ý nhú mào, nhai ốc trong miệng, lắc đầu không chịu: “Trong nhà nên có mẹ, mình, thi thoảng còn có bố.”

“Vẫn chẳng khác nào một đứa trẻ.” Cậu trêu chọc cô, rồi lại khều một bát đầy ốc đẩy tới trước mặt cô: “Mình lại cảm thấy chẳng vấn đề gì. Chỉ cần trong nhà ngoài mình ra có thêm một người nữa là được.” Cảm giác cô bỗng dưng im lặng, Hà Sùng mới dứt một con ốc vừa khều ra vào miệng, bố: “Dĩ nhiên, không thể là người giúp việc.”

Cuối cùng cô cũng phải bật cười.

“Vậy cậu có tới hay không?”

“Tới, nhất định sẽ tới.” Cậu vội vàng tươi cười, đồng ý với cô: “Lẽ tốt nghiệp trường mình muộn hơn trường cậu, tới lúc đó cậu cũng làm phụ huynh của mình nhé. Dù sao thì bố mẹ mình cũng chẳng tới.”

Chu Giai Ý cắn đũa trong miệng, nhìn cậu mấy giây định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Được!”

Ăn đêm xong, bọn họ cũng không ở ngoài chơi quá lâu mà về thẳng nhà. Đoạn đường không xa nên hai người đi bộ, coi như tản mát sau khi ăn cơm xong. Từ cửa Nam đi vào tiểu khu phải qua một khách sạn của tiểu khu. Hà Sùng bất giác đưa mắt nhìn khách sạn một cái, vừa hay bắt gặp mẹ mình khoác tay một người đàn ông đi vào trong, cười cười nói nói, chẳng chú ý tới Hà Sùng và Chu Giai Ý.

Bước chân cậu chợt dừng lại, nhìn theo bóng mẹ, môi mím chặt, sắc mặt trở nên tái mét. Chu Giai Ý cũng đã nhìn thấy cô ấy. Đầu óc cô ngơ ngẩn, cùng dừng bước theo Hà Sùng, cứ há miệng luống cuống nhìn cậu, mà không nói được câu nào. Ngược lại chỉ mấy giây sau Hà Sùng đã tự bình tĩnh lại, dặt tay cô đi thẳng về phía trước: “Đi nào!”

Chu Giai Ý bị cậu kéo đi, từ lúc đó không ai nói thêm câu nào nữa.

Tới khi đến khu nhà của hai người, Hà Sùng mới buông cô ra, hất cằm ý bảo cô đi lên.

“Cậu lên trước đi, mình hút thuốc một lát.” Cậu nói: “Ngủ sớm đi cho tinh thần thoải mái.”

Ngọn đèn đường ở gần họ nhất đã bị hỏng, ánh sáng tối mù, họ đều không nhìn rõ được nét mặt nhau. Chu Giai Ý gật đầu, không nói gì cả mà quay người đi vào trong khu nhà, tiếng bước chân cô chậm chậm, xa dần. Tới tận khi nghe thấy tiếng cô sập cửa lại, Hà Sùng mới im lặng đi tới bên cạnh, dựa vào tường, rút bật lửa ra châm thuốc, hít mạnh vài hơi trong trầm mặc.

Tâm trạng cậu rất hỗn loạn, cũng rất bức bối, càng những lúc thế này lại càng muốn hút thuốc. Không phải cậu không biết chuyện mẹ ngoại tình, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Hà Sùng những

tưởng mình sẽ quay trở lại khách sạn đó, nhưng chân tay không sao nhúc nhích được. Thế là cậu cứ đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng sang ngọn đèn phía quán mạt chược. Cậu nhớ lại lúc nhỏ Chu Giai Ý kể với cậu chuyện bố mẹ cô ly hôn, cậu còn nói với cô rằng chẳng có gì to tát đâu. Bố cô hiếm khi về nhà được một lần, ly hôn hay không nào có gì khác nhau.

Thật ra mấy lời ấy áp dụng cho gia đình cậu cũng hoàn toàn chính xác. Người nào cũng có cuộc sống của riêng mình ở ngoài rồi, cái nhà này đến lúc phải giải tán rồi.

Thực ra phải giải tán từ lâu rồi mới phải. Hà Sùng tự nói với mình như vậy, tự nhiên thấy cậu cũng không quá đau buồn. Dù sao thì cậu chưa bao giờ cảm thấy họ mang tới cho mình một mái ấm. Dù là cậu hay Chu Giai Ý cũng vậy, ai cũng muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Cậu rút điều thuốc trong tay ra, bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Mẹ kiếp! Cuộc sống của cậu sao lại thành ra thế này?

Cậu vút điều thuốc xuống dưới chân, dập tắt. Cậu nhìn xuống chân mấy giây, đang định châm điếu khác bỗng nghe thấy tiếng bước chân ai vội vàng chạy xuống nhà. Cậu ngẩng đầu lên cửa cầu thang, vừa hay nhìn thấy Chu Giai Ý chạy xuống, ngó trái ngó phải để tìm cậu, rồi chạy bước nhỏ tới.

Cậu không ngờ cô lại chạy xuống đây. Cô chạy tới trước mặt, thở hổn hển một lúc. Cậu chợt nhớ ra, dập thuốc để cô không hít phải khói: “Lại chạy xuống đây làm gì?”

“Cậu hút cái này đi.” Chu Giai Ý nắm lấy tay cậu rồi nhét thứ gì vào: “Mình vốn định đợi tới sinh nhật rồi mới tặng cho cậu, nhưng đoán chắc tối nay cậu cũng sẽ hút khá lâu nên tặng cậu trước luôn.”

Hà Sùng xòe tay ra xem, là một điều thuốc lá điện tử.

Cậu thề sống bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên kích động muốn khóc. Khóe mắt vô duyên vô cố chợt ửng đỏ, nói: “Toi rồi! Mình còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu.”

Cô không nhìn cậu cũng không lên tiếng.

“Hà Sùng! Chúng ta nhất định sẽ có một gia đình thôi.” Khi cô nói, giọng đã khàn đi như đang cố nhẫn nhịn, cũng không biết là khóc vì ai: “Dù thật sự không có gia đình cũng không sao, chúng ta sẽ làm bạn bè cả đời.”

Hà Sùng nhìn cô, rõ ràng vẫn là gương mặt đáng thương lúc nhỏ, không hiểu sao anh lại cảm thấy Chu Giai Ý bỗng chốc trưởng thành rồi. “Phí lời, đừng có làm nũng mình!” Cô giơ tay vò loạn mái tóc cô, rồi bất ngờ bật cười, ước lượng liều thuốc lá điện tử trong tay, hỏi cô: “Nói thứ này trước đã, dùng thế nào?”

Buổi tối đầu tiên khi Chu Giai Ý đang tham gia kỳ thi tốt nghiệp, Hà Sùng nhận được điện thoại của bố.

“Alô...” Giọng nói say mèm từ đầu kia truyền tới, cũng đồng thời vang lên dưới nhà: “Xuống nhà đón bố...”

Biết ông lại nát rượu, Hà Sùng cũng không nói nhiều. Không muốn ông làm loạn khu nhà, cậu lập tức cúp máy, cầm chìa khóa xuống nhà đón bố. Bố cậu đang ngồi dưới đất, thấy Hà Sùng đi xuống, dường như cố tình chống đối, giang rộng hai tay nằm thẳng căng xuống đất. Ví tiền trong tay bị vứt đi, miệng lẩm bậm gì đó.

Hà Sùng vô cảm nhặt chiếc ví lên, đi tới, gác một cánh tay của ông lên vai mình, ngồi xuống để lấy lực, cuối cùng cũng công được bố lên. Bố cậu quanh năm tiếp khách ở ngoài, cũng thường xuyên coi nhà như khách sạn giống bố Chu Giai Ý. Thi thoảng về nhà cũng ít khi thấy ông tỉnh táo. Hà

Sùng đã quen với cảnh này lâu rồi. Lúc còn nhỏ cậu công bố còn vất vả, giờ đã dễ dàng hơn nhiều.

Cái bụng bia tròn vo của bố đê lên lưng Hà Sùng. Cả người ông nồng nặc mùi rượu. Hà Sùng ngủ đã quen, mặt còn chẳng nhăn lại. Về tới nhà, cậu đặt bố xuống giường, cởi giày cho ông, pha một cốc trà Thiết Quan Âm đặt ở đầu giường, mở điều hòa rồi quay về phòng mình xem tivi.

Khoảng hai mươi phút sau, bố bắt đầu nửa mê nửa tỉnh kêu ầm ĩ.

“Tiểu súc sinh! Nuôi mày có ích gì đâu...” Ông nấc cụt, dài giọng, thanh âm lúc to lúc nhỏ: “Thấy bố mày say cũng không biết được giúp bố uống trà...”

Đặt túi bím bím xuống, Hà Sùng lau tay đi về phía tủ bát, lấy một cái ống hút cắm vào phòng ngủ. Cậu vẫn nghe thấy bố nói không ngừng nghỉ:

“Chẳng thèm hỏi bố mày có lạnh không, có nóng không... Bố mày cả ngày nai lưng ngoài đường kiếm tiền nuôi mày, mày báo đáp lại thế đấy...”

Hà Sùng đi tới bên cạnh giường, hờ hững hỏi: “Vậy nóng hay lạnh?”

Bố quay người lại, không đáp, lăm bằm như đang khát: “Bố muốn uống nước...” Thế là cậu bỏ ống hút vào cốc trà, bưng lên cho bố uống. Khi đã uống đủ, ông nhả ống hút ra, lại bắt đầu nhắm mắt lại lải nhải: “Haiz, đến bố mẹ mày còn chẳng yêu thương thì mày con mong ai yêu thương mày?”

“Đừng có như vậy, nực cười!” Cậu để lại cốc trà lên đầu giường, Hà Sùng hạ nhiệt độ căn phòng xuống rồi cầm điều khiển chuyển điều hòa thành chế độ ngủ.

Bố Hà Sùng nằm thẳng cẳng trên giường, những lời trong miệng vẫn thốt ra như những câu chú:

“Mày đâu có hiểu thế nào là tình yêu, chẳng biết làm cách nào để yêu thương người khác, thì đừng có hòng ai yêu thương mày, đừng hòng... Cả đời này cũng đừng hòng...”

Nhìn mãi chẳng thấy gì mới lạ nhưng nghe mấy lời này trong lòng cậu ít nhiều cũng thấy khó chịu. Hà Sùng ngồi bên cạnh giường nhìn bố. Cổ họng cậu nóng rực, có vô số điều muốn nói để khiêu khích ông nhưng nhìn những sợi tóc bạc bên tai ông, cậu lại im lặng.

“Bố!” Rất lâu sau cậu mới lên tiếng gọi: “Bố hiểu con bao nhiêu? Bố và mẹ hầu như lần nào về nhà cũng phải hỏi con đang học lớp mấy. Con học cấp ba hay trung cấp bố mẹ có biết hay không? Khi bố đưa người phụ nữ khác về nhà ăn vụng, đã bị con bắt gặp mấy lần rồi bố có biết không?” Hà Sùng phát hiện mình bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Lòng ngực tuy còn từng tức nhưng không còn quá khó chịu: “Bao nhiêu năm trôi qua rồi, dù bố mẹ đối xử với con ra hay con đối xử lại thế nào, người bị sỉ nhục cuối cùng vẫn là con. Con mệt, bố mẹ cũng mệt. Mẹ và bố ly dị thì ly dị đi. Dù sao có xảy ra chuyện gì, cả đời này hai người vẫn là bố mẹ của con.”

Bố cậu cất tiếng ngáy, rõ ràng là ông đã ngủ say rồi nhưng Hà Sùng vẫn muốn nói hết những điều trong lòng.

“Con thật không hiểu, sao bố có thể đối xử với bà nội như vậy?” Việc đã qua nhiều năm, ban đầu khi nhắc lại mắt vẫn hơi ươn ướt. Nhưng Hà Sùng bây giờ đã không còn bị ảnh hưởng nữa: “Khi bà đổ bệnh, bố chưa một lần về thăm. Bà qua đời, bố cũng không về nhìn mặt một lần. Tới tận khi hỏa táng rồi, bố mới chạy về, câu đầu tiên lại quan tâm xem nhà của bà để lại cho ai.”

Cậu nhớ mình từng hỏi Chu Giai Ý, cô học những điều ngoan ngoãn có tác dụng gì? Giờ nghĩ lại, cô học những thứ tốt, cậu học những thứ xấu, chỉ vì muốn thay đổi bố mẹ. Vậy mà cuối cùng chẳng bố mẹ ai thay đổi, chỉ có họ đã không còn là họ nữa.

“Con không muốn nói mình có hiểu tình yêu là gì hay không.” Cậu đã nói với bố như vậy: “Nhưng con chắc chắn rằng con biết yêu bố mẹ mình hơn bố.” Những lời khó nghe được nói ra khi đối phương không nghe thấy, đây là lần đầu tiên Hà Sùng học cách nhẫn nhịn và khoan dung, không phải với bà nội, cũng không phải với Chu Giai Ý, mà đối với người bố cậu đã từng nghĩ cả đời này mình cũng không thể tha thứ.

Không ai được quyền lựa chọn bố mẹ, nhưng mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn chính bản thân mình.

Cậu hiểu ra điều này không sớm, may mắn là chưa quá muộn...

TÔI RẤT NHỚ EM

Sunness

www.dtv-ebook.com

Chương 8

Lễ tốt nghiệp của Hà Sùng diễn ra một tuần sau lễ tốt nghiệp của Chu Giai Ý.

Đó là lần đầu tiên Chu Giai Ý tới trường của Hà Sùng, lại ngồi giữa một đồng phụ huynh học sinh, cô ít nhiều cũng cảm thấy căng thẳng. Lễ tốt nghiệp được tổ chức trong một hội trường. Cô biết Hà Sùng có tiết mục nên cứ mỗi mắt ngóng lên sân khấu đợi cậu xuất hiện. Người lo lắng đâu chỉ có mình cô. Từ sau hậu trường có thể nhìn thấy hàng ghế khán giả, Chu Vân Phi sắp phải lên sân khấu cùng Hà Sùng, mới liếc mắt một cái đã căng thẳng xoa hai tay vào nhau: “Trời ạ! Sao nhiều người vậy! Làm mình lo quá đi mất.”

Đã nhìn chán cái dáng vẻ hồi hộp của cậu ta, Hà Sùng chẳng thèm quan tâm, chỉ tập trung chỉnh lại cây ghita trong tay mình.

“Mình nhìn thấy mẹ mình rồi.” Chu Vân Phi lại quay đầu ngó ra ngoài, rồi hỏi cậu: “Hà Sùng! Người nhà cậu tới chưa?”

Hà Sùng chẳng thèm quay đầu, trả lời ngay: “Cô gái tóc ngắn mặc váy, ngồi ở giữa hàng thứ ba.” Vị trí chính xác như vậy, Chu Vân Phi chẳng mấy chốc đã tìm được Chu Giai Ý, gật đầu lia lịa: “À à nhìn thấy rồi, em gái cậu đó à?”

“Vợ mình đấy!”

Còn tưởng mình nghe nhầm, cậu ta ngây ngốc quay phắt lại ngó Hà Sùng, vài giây sau mới hoàn hồn: “Ai yo, bạn gái à?” Phản ứng đầu tiên là

muốn trêu chọc cậu, Chu Vân Phi cười tít mắt, đánh giá Hà Sùng từ trên xuống dưới: “Sao trước đây không thấy cậu nhắc tới?”

“Là vợ.” Hà Sùng vẫn chẳng thèm nhìn cậu ta, nghiêm túc sửa lại: “Chúng mình kết hôn rồi.”

Chu Vân Phi chẳng tin, nghĩ là cậu đùa cợt: “Ai thèm tin cậu! Còn chưa tới độ tuổi kết hôn.”

“Mình và cô ấy làm hộ khẩu ở nông thôn.” Hà Sùng giải thích rất đường hoàng: “Đã tới độ tuổi quy định của pháp luật rồi.” Chỉnh xong đàn ghita, cậu bèn đứng dậy, vỗ vai Chu Vân Phi, cười híp mắt: “Lát nữa ra ngoài nhớ chào chị dâu một tiếng đấy.”

Chu Vân Phi đứng hình vì trò đùa của cậu ta, thấy chuẩn bị phải lên biểu diễn, cậu ta chửi bậy một câu rồi cũng quên cả lo lắng. Hai người ôm hai cây đàn bước lên bục, hát bài “Trời cao biển rộng”. Đó là một bài hát cũ mà mọi người đều quen thuộc. Tới đoạn cao trào, rất nhiều người cũng cất lời hát theo.

Hà Sùng không phải người hát chính, nhiều lúc cậu chỉ chăm chú đánh đàn, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Chu Giai Ý, thấy cô bắt đầu hát theo đôi mắt hoa đào mới tươi cười, cong lại như vầng trăng. Cậu vốn đã ưa nhìn, tươi cười dưới ánh đèn, lúm đồng tiền lộ ra vẫn hút hồn y như hồi nhỏ. Chu Giai Ý nhìn cậu, hát mãi hát mãi rồi bỗng lặng im. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp Hà Sùng, bỗng cảm khái: Chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.

Bài hát kết thúc, Hà Sùng kéo micro lại gần, vỗ nhè nhẹ. Các tràng pháo tay nhanh chóng ngừng lại.

“Chào mọi người! Hôm nay mình có chuyện muốn nói, nên làm lỡ dở mọi người một chút thời gian. Mình và nhóm nhạc của bạn Chu hát với nhau cũng sắp được ba năm rồi. Hôm qua dở cuốn lưu bút tốt nghiệp ra

xem một trang những dòng mọi người viết, không ngờ lại trở thành đánh giá về nhóm nhạc.” Cậu đi thẳng vào câu chuyện, đảo mắt một vòng khắp hội trường: “Nhận xét thì cứ nhận xét, tại sao nhiều người lại nói mình câm như hến?”

Chu Giai Ý ngồi dưới còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng cười giòn tan vang lên trong hội trường. Hà Sùng cũng cười theo nhưng nhanh chóng nhin lại.

“Quá đáng lắm rồi đấy. Mình chỉ nói ít một chút thôi mà, có cần bôi nhọ mình thế không?” Cậu lại vỗ vỗ vào mic, cố làm ra vẻ nghiêm túc hỏi một câu như vậy, rồi lại ung dung cười: “Nhưng mà vẫn may, bạn Chu thần thông quảng đại đã nhận ra đó là chữ của ai rồi, hôm nay cứ chuẩn bị chịu phạt đi.” Ngừng một lát, cậu bổ sung: “Chỉ hét ước mơ thì chẳng có gì thú vị cả. Bạn Chu nói đã phạt phải bắt tỏ tình. Mình không có ý kiến gì. Tự lên hay bắt bạn Chu gọi tên thì mọi người tự quyết định đi nhé.”

Nói xong, bên dưới bắt đầu ầm ĩ.

“Nào, nào, nào! Mọi người yên lặng!” Chu Vân Phi tranh thủ nói: “Hà đại ca đã ‘hạ chỉ’ rồi, các cậu mà không tự giác lên đây, là mình gọi tên đấy.”

“Mình! Mình lên!” Hoạt động này vô cùng sôi nổi. Các thầy cô và lãnh đạo nhà trường ngồi dưới cũng không phản đối, lập tức có nam sinh giơ tay chạy lên, trèo lên sân khấu hét ầm vào micro: “Chu Vân Phi! Mình yêu thầm cậu lâu lắm rồi!”

Tiếng hét ấy khiến khán phòng càng thêm náo nhiệt. Bỗng nhiên được một bạn nam tỏ tình, Chu Vân Phi biết chỉ đùa thôi nhưng vẫn cố tình làm quá, đưa tay lên ôm ngực, tỏ ra kinh ngạc: “Ôi chao! Thật vinh dự quá, nhưng vấn đề là mình không phải người đồng tính!”

“Giời ôi, tình yêu cấm kỵ! Đi xuống đi! Tới lượt mình! Mình phải tỏ tình thật đấy!”

Không khí nóng lên, các học sinh bắt đầu bạo dạn hơn, tranh giành nhau để lên sân khấu bày tỏ tình cảm. Khi cướp được micro là họ bắt đầu hét âm lên, loạn cào cào. Chu Giai Ý chỉ ngồi dưới cười ngốc nghếch. Bỗng nhiên cô ai đó đập vai cô, quay đầu lại mới phát hiện hàng ghế sau lưng không biết đã trống từ lúc nào. Hà Sùng đang đứng phía sau, cười tủm tỉm. Thấy xung quanh quá ồn ào, cậu cúi xuống nói vào tai cô, hay tay khum lại làm thành cái loa: “Mau đi thôi! Đợi lát nữa thành điếc mất!”

“Đi sớm vậy sao?” Cô cũng hét hỏi ngược lại, thanh âm bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của sân khấu.

Cậu mỉm cười, kéo cô đứng dậy: “Đi nào, đi nào! Mình còn chưa ăn tối, sắp đói chết rồi.” Chu Giai Ý đành phải đứng dậy, lén lút chuồn ra nhân lúc hội trường hỗn loạn. Họ chạy một mạch ra khỏi hội trường, cô mệt đứt hơi, cũng may Hà Sùng phía trước kịp thời dừng lại, từ từ đợi cô.

“Bình thường ở trường cậu nói ít lắm à?” Cô bắt được thời cơ cô trêu chọc cậu. Dù đang thở hổn hển cái miệng cũng không chịu ngưng nghỉ, khó khăn lắm mới hỏi được một câu hoàn chỉnh rồi chạy bước nhỏ đuổi theo cậu: “So với Chu Vân Phi thì đúng là ít hơn.” Đầu óc cậu vẫn nhanh nhẹn hơn cô. Hà Sùng cười rất ung dung, không một chút sơ hở: “Vớ lại, so với bạn bè phải khác với người thân chứ.”

“Chu gì cơ? Chính là anh chàng hát cùng cậu ấy hả? Người lúc trước phát biểu cũng là cậu ấy phải không?” Chu Giai Ý cũng không tiếp tục bần khoản vấn đề đó nữa. Nhắc tới Chu Vân Phi, hình như cô bỗng rất hứng khởi, chớp mắt nhìn Hà Sùng: “Cậu ấy trông có vẻ rất biết làm náo động bầu không khí!”

“Giỏi ăn nói mà!” Cậu tổng kết ngắn gọn rồi nghiêng đầu nhìn cô: “Thích cậu ấy hả? Mình giới thiệu cho cậu làm quen nhé?” . “Cùng họ với mình mà.” Chu Giai Ý hất cằm đắc ý, cứ như là một nhà với tất cả những người họ Chu trên đời vậy: “Mình vẫn chưa muốn yêu.”

Câu trước Hà Sùng vẫn còn cười cợt, nghe thấy câu sau, nụ cười nhạt dần.

“Vẫn còn sợ đàn ông à? Bố cậu còn sốt ruột hơn cậu đấy.” Cậu vẫn còn nhớ những lời cô từng nói năm lớp 10. Tuy không làm mặt giận như hồi đó nhưng ngữ điệu vẫn có vẻ không vui: “Cậu vừa thi tốt nghiệp xong, mình đã bị bố cậu gọi đi uống trà. Có biết là chú ấy tưởng mấy năm nay chúng ta đang hẹn hò không? Cứ như là sợ cậu không lấy được chồng ấy.”

Vốn dĩ đang suy nghĩ làm sao để giải thích với cậu, nghe xong Chu Giai Ý bèn dồn toàn bộ sự chú ý vào câu sau, bước chân chột khựng lại, hai mắt tròn tròn: “Bố mình kéo cậu đi nói linh tinh?!”

Hà Sùng quay đầu nhìn cô, không lên tiếng ngay. Thật ra việc bố cô tìm cậu không phải lần đầu tiên. Vì gia đình ly hôn, ông luôn lo lắng chuyện của hai vợ chồng mình sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho Chu Giai Ý, ví dụ như những quan niệm sai lầm về tình yêu và hôn nhân. Dường như theo ông, phụ nữ phải có một mái ấm mới là hoàn chỉnh. Ông không hy vọng Chu Giai Ý cảm thấy tất cả đàn ông trên thế giới đều không đáng tin nữa, nên vẫn mong sau khi cô thi xong tốt nghiệp có thể mau tìm một người bạn trai. Người ngoài thì ông lại không yên tâm, suy đi tính lại vẫn cảm thấy Hà Sùng là thích hợp nhất. Tuy tính tình cậu không tốt nhưng luôn đối xử tốt với Chu Giai Ý. Hơn nữa hai đứa lại lớn lên cùng nhau, không những thân thiết mà nhân phẩm cũng được bảo đảm. Tổng hợp tất cả các điều kiện lại, ông nhận Hà Sùng làm con rể cũng không có gì là lạ.

Nếu bảo bố Chu Giai Ý chưa từng nói bóng gió với Chu Giai Ý, Hà Sùng cũng không tin. Chỉ có điều cậu biết thái độ của Chu Giai Ý có lẽ

cũng khá giống cậu, đều cảm thấy việc này rất khôi hài. Nhưng những chuyện mấy năm xảy ra mấy năm gần đây đã thay đổi suy nghĩ của Hà Sùng. Nếu bảo cậu muốn cùng ai sống hết cuộc đời này, trong lòng cậu chỉ có một đáp án duy nhất.

Từ lâu cậu đã không chỉ đơn thuần coi Chu Giai Ý là một người bạn thân nữa. Thật sự bảo cậu tiếp tục làm bạn bè với cô, cậu cũng không dám chắc mình sẽ làm được.

“Mình đã giải thích với chú ấy rồi, không biết chú ấy có tin không. Nhưng mình thấy theo như ý của chú ấy, có lẽ đã chọn mình làm con rể rồi.” Dù sao cũng đã sớm có dự định, Hà Sùng cũng không gấp gáp: “Còn muốn mình và cậu giữ liên lạc. Dù chúng ta không thành đôi thì mình vẫn có thể báo cáo với chú ấy cậu đang qua lại với ai.”

Cậu biết với tính tình của Chu Giai Ý, cô sẽ không bao giờ tùy tiện yêu đương với ai. Ai hiểu lòng con gái hơn cha. Bố Chu Giai Ý chưa bao giờ lo thừa, cô thật sự chưa vượt qua được lỗ hổng đó. Hà Sùng chỉ biết im lặng chờ đợi, hy vọng thời gian rồi sẽ thay đổi được điều gì đó.

“Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu như cuối cùng chúng ta đều độc thân, sống tạm với nhau cũng tốt mà.”

Chu Giai Ý không lên tiếng. Cậu lại quay đầu nhìn cô, mới thấy cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, sắc mặt hơi nhợt nhạt.

“Cậu thần kinh à...” Động chạm tới chuyện này, cô luôn rất nhạy cảm. Cô chớp chớp mắt nhìn Hà Sùng, đầu mày nhíu chặt: “Hà Sùng! Cậu đừng đùa như vậy nữa!”

Hiểu ra chuyện này không thể nói đùa với cô được, Hà Sùng cũng không giải thích, chỉ mỉm cười, bước tới bá vai cô, vắn véo má cô như trước kia: “Cậu ngưng cái gì, đi ăn cơm!” Cậu cười như thể chẳng coi

trong vẻ xấu hổ của cô, ngược lại người nghĩ quá nhiều là cô: “Trước khi thi tốt nghiệp mình mời cậu, hôm nay tới lượt cậu đấy nhé.”

Rốt cuộc vẫn có chút gì thiếu tự nhiên, Chu Giai Ý miễn cưỡng đáp lại: “Ồ.”

Hà Sùng nhân cơ hội đó được nước lã tới: “Mình muốn ăn tôm hùm cay.”

Ngay lập tức Hà Sùng nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của cô khi nghĩ tới lát nữa phải bóc tôm cho cậu đúng như tưởng tượng của mình.

TÔI RẤT NHỚ EM

Sunness

www.dtv-ebook.com

Chương 9

Kỳ nghỉ hè trước khi Chu Giai Ý đi học đại học, Hà Sùng đã bắt đầu thực tập công việc của mình.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp của cô coi như đã phát huy tốt hơn bình thường, thuận lợi đỗ vào một trường nổi tiếng ở Quảng Đông. Bố Chu Giai Ý cười không khép miệng lại được, thưởng cho cô nhân kỳ nghỉ hè này được đi du lịch cùng mẹ. Thế là Chu Giai Ý và Hà Sùng, người thì bận đi chơi, người thì bận đi thực tập, cả một kỳ nghỉ hè thậm chí còn chẳng ăn được cùng nhau một bữa cơm.

Buổi tối trước ngày Chu Giai Ý tới Quảng Châu, Hà Sùng mới gọi điện thoại cho cô.

“Mẹ cậu đưa cậu qua đó phải không? Đi đường chú ý an toàn nhé!” Dường như cậu rất mệt mỏi, giọng nói nghe chẳng có chút tinh thần nào, định dặn dò chuyện gì đó xong lại thôi: “Ngày mai mình phải đi làm, không đi tiễn cậu được. Khi nào lên tàu hỏa thì nhắn tin cho mình, tới trường rồi phải gửi cho mình số điện thoại của cậu ở đó. Nếu nhà trọ có điện thoại, cũng gửi luôn.”

“Ừm, được rồi!” Nghĩ tới chuyện đã lâu lắm rồi cô không trò chuyện với cậu, trong lòng Chu Giai Ý vẫn còn một chuyện quan trọng, bèn nói ngắn gọn: “Hà Sùng! Mẹ mình làm việc ở tỉnh, nên thuê nhà ở đó. Căn nhà ở tiểu khu nhà mình cho thuê rồi. Người thuê nhà đó có vẻ hung dữ lắm. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ mình cho thuê nhà. Mình sợ mẹ bị người ta bắt nạt. Khi nào cậu về mà có thời gian thì chú ý giúp mình nhé?”

“Được, mình sẽ để ý.” Hà Sùng đồng ý rất tự nhiên, rồi ngáp ngủ, hỏi cô: “Có căng thẳng không? Lần đầu một mình lên thành phố lớn học mà?”

“Cũng không lo lắng lắm. Nơi ở của mình cũng khá giống trước đây, chỉ là hơi xa nhà một chút.” Cô vẫn nói thật với cậu: “Nhưng mà nghĩ tới chuyện sau này nghỉ hè quay về phải sống trong một căn nhà chưa từng ở, cứ cảm thấy không quen.” Nghĩ một lúc, cô vẫn chưa thể diễn tả hết cảm xúc của mình: “Thật sự chẳng khác nào không có nhà.”

Bên đó vang lên tiếng loa phát thanh, có lẽ Hà Sùng đã lên xe buýt.

“Một thời gian là quen cả thôi.” Cậu vẫn lãnh đạm như mọi ngày, luôn khiến cô cảm thấy việc cô thấy đau đầu thực chất nhỏ như con kiến: “Rãnh rồi mình sẽ tới thăm cậu, tới lúc đó nhớ mời mình ăn cơm đấy.” . “Bên đó hình như có nhiều món ngon lắm, nhưng khá nhiều món mùi vị nặng.” Chu Giai Ý nhắc nhở trước: “Cậu mà ăn được, mình mời cậu một bữa no nê luôn.”

Sáng sớm ngày hôm sau đã phải vội ra ga tàu, nên họ không nói chuyện quá lâu. Sau khi Chu Giai Ý vào học, ngay lập tức đã phải đi quân sự mười mấy ngày, bận rộn bù đầu. Buổi tối cô thường ngủ rất sớm, thậm chí chẳng có thời gian gọi cho cậu một cú điện thoại. Hà Sùng hình như cũng hiểu cô rất bận nên cũng không chủ động gọi tới. Ngược lại người chủ động là mẹ cô.

Mẹ Chu Giai Ý tào lao mấy chuyện. Lần này bà nghe nói thời gian tập quân sự của Chu Giai Ý khá dài, lo lắng cô ăn uống không tốt, rồi lại nghe tin tức thấy sắp có bão đổ bộ vào Quảng Đông, nên vội vàng gọi điện tới, dặn dò cô phòng chống mưa bão, thu dọn hết quần áo đang phơi bên ngoài vào.

Chu Giai Ý vâng dạ từng việc một. Cúp điện thoại một lúc lâu, cô lại nhận được tin nhắn của mẹ. Cô cầm điện thoại, đứng ở cửa phòng, chỉ đọc

tin nhắn một lần, mũi cô đã cay cay. Biết có thể mình sẽ không nhận được mà bật khóc, Chu Giai Ý không quay về phòng ngay mà quay đầu đi tới tận cùng hành lang ký túc xá. Cô lật rất lâu trong nhật ký điện thoại, cuối cùng nhìn thời gian rồi gọi cho Hà Sùng.

“Alô? Hà Sùng?” Điện thoại vừa được kết nối, cô đã lên tiếng trước. Người đó mấy giây không đáp lại, cô tưởng tín hiệu không tốt, bèn thử gọi lại lần nữa: “Hà Sùng?”

“Ừm, mình đây!” Cuối cùng Hà Sùng cũng lên tiếng, nghe như đang cười: “Lâu lắm không được nghe giọng cậu rồi, suýt nữa thì không nhận ra.” . “Trí nhớ kiểu gì vậy? Rõ ràng mới có hai tuần.” Cô bất giác chê một câu, rồi lại hỏi: “Cậu tan làm chưa?”

“Tan làm rồi. Tuần sau mình bắt đầu được nhận chính thức. Hôm nay đã được nhận ba tháng lương thực tập.” Ngữ điệu của cậu cũng khá nhẹ nhàng. Cậu nhận được lương, tâm trạng đương nhiên rất vui: “Sao bỗng nhiên lại nhớ ra gọi điện cho mình thế?” . “Vây chúc mừng cậu trước. Có thời gian khao mình một bữa nhé. Tiền lương tiêu tiết kiệm vào, đừng vừa có lương là bắt đầu ăn tiêu hoang phí.” Là một chuyện đáng vui mừng nhưng vừa nghĩ tới bản thân, Chu Giai Ý lại chẳng vui nổi nữa: “Còn năm ngày nữa mới kết thúc đợt quân sự, mệt chết đi được!”

Hà Sùng bật cười: “Đã cố gắng được hai tuần rồi, nhẫn nhịn thêm chút nữa đi, mình ủng hộ cậu trên tinh thần.”

Cậu nói rất thản nhiên, đúng là “có ăn nhạt mới biết thương đến mè”. Chu Giai Ý nghĩ như vậy, chợt cảm thấy ấm ức vu vơ.

“Mẹ vừa gọi điện thoại cho mình, rồi lại nhắn thêm một tin, nói là năm mơ thấy mình được nghỉ học về nhà. Mình nói tới kỳ nghỉ mình nhất định sẽ về. Với lại mình còn mang theo máy tính xách tay tới đây, sau này nối mạng là có thể trò chuyện trực tuyến với mẹ.” Trong đầu cô vẫn còn hiện

lên hình ảnh đoạn tin nhắn của mẹ. Nhớ lại những lời dặn dò của mẹ, nước mắt lại lăn dài trên má Chu Giai Ý. Cô nói trong nghẹn ngào: “Hà Sùng! Mình nhớ mẹ lắm. Cậu bảo bà ở nhà bao năm nay rồi, giờ bỗng thay đổi môi trường sống, còn phải bắt đầu làm việc trở lại, có phải sẽ rất buồn không?”

Cô không thể tưởng tượng được mẹ mình sẽ sống thế nào. Gặp phải những chuyện rất khó khăn sao? Liệu có bị người khác bắt nạt không? Ốm đau, mệt mỏi liệu có ai chăm sóc không? Những câu hỏi ấy cứ liên tục nảy lên trong suy nghĩ của cô, càng nghĩ nước mắt càng tí tách rơi, muốn ngừng mà ngừng không được.

“Cuộc sống của cô ấy trước đây đều dồn cả vào cậu, bây giờ phải chuyển nhà tìm công việc mới, nhất định cần thời gian để thích ứng.” Hà Sùng nghe ra cô đang khóc, ngữ khí càng bình tĩnh hơn. Cậu nói chậm để cô kịp bình tĩnh lại: “Cậu làm rất tốt. Bớt lo lắng một chút. Mẹ cậu là người lớn, biết tự chăm sóc bản thân mình mà. Cậu chỉ cần lo tốt cho chính mình là được rồi, đừng để mẹ cậu bận lòng.”

“Ừm.” Chu Giai Ý hít một hơi, rụt cổ lại gật đầu rất mạnh. Khó khăn lắm hô hấp mới trở lại bình thường. Chợt nhớ tới sau này phải xa cách mẹ những bốn năm trời, đến việc liên lạc với Hà Sùng cũng phải gọi điện thoại đường dài, lại nghẹn lời: “Nhưng mà... mình thật sự rất... rất nhớ mẹ...”

“Ngoan! Một thời gian nữa là ổn thôi.” Không nhìn thấy mặt cô, cũng không hiểu tại sao vừa ngừng được một lúc cô lại khóc dữ hơn, Hà Sùng chỉ biết an ủi, vỗ về rồi cười nói: “Lớn rồi còn suốt ngày nhớ mẹ. Cậu đúng là khiến mình biết thêm nhiều điều mới lạ đấy.” Muốn để cô thoải mái hơn một chút, cậu bèn trêu chọc: “Không nhớ ai khác chút nào sao? Ví dụ như... mình chẳng hạn?”

“Nhớ chứ!” Cô mím chặt môi, cố gắng để nói một câu hoàn chỉnh nhưng cuối cùng vẫn thất bại: “Mình cũng rất nhớ... cậu.”

Nói xong, cô không đợi phản ứng của Hà Sùng, lại khóc tức tưởi: “Ở đây người Quảng Đông nói nhanh lắm... cứ bô lô ba la như chim hót, mình nghe không hiểu... Trước đây học tiếng Quảng Đông cũng chẳng có tác dụng gì cả.”

Tâm trạng cô bây giờ giống hệt như lúc nhỏ khi kể cho Hà Sùng nghe chuyện bố mẹ mình ly hôn, hồn phách cậu bay biến hết. Cậu không nhin được, cười vang, thấy mình càng cười cô càng khóc tợn, như trở lại năm mười tuổi, không biết làm cách nào.

“Không sao! Sớm muộn cũng quen thôi. Càng lắm thì cậu dùng tiếng quê chúng ta đối phó lại họ.” Hà Sùng cười đủ rồi mới gợi ý cho cô: “Tập mệt rồi thì nghỉ sớm đi, ngủ một giấc là quên hết à.” Nói xong cậu còn bổ sung thêm: “Đừng có làm nũng mình!”

“Vậy... Vậy mình đi ngủ... ngủ trước đây.” Cậu cười lâu như vậy, cũng may Chu Giai Ý không giận cậu, sụt sịt rồi nín dần: “Tạm biệt cậu!”

“Ừ, ngủ ngon nhé!”

Có lẽ vì cuộc điện thoại này, tối đó cô đã mơ thấy Hà Sùng. Trong mơ chính là buổi tối sau lễ tốt nghiệp, họ cùng đi ăn tôm hùm. Cô rầu rĩ bóc vỏ từng con tôm cho cậu, còn không cẩn thận bị xước vào tay. Hà Sùng ngồi đối diện cô, vừa cười đùa vừa tháo giúp cô chiếc găng tay đầy dầu mỡ xuống, rồi tự mình bóc, đặt vào trong bát của cô. Chính cậu cũng không ăn quá nhiều.

Sau khi tỉnh dậy, Chu Giai Ý mở mắt, nằm trên giường rất lâu.

Sống mười tám năm nay, ngoại trừ người thân, người đối xử với cô tốt nhất chính là Hà Sùng. Chu Giai Ý vẫn chưa quên lời ông ngoại nói với cô, cô và cậu phải làm bạn bè cả đời này. Nghe quá nhiều quá khứ của bố mẹ, rồi lại chứng kiến chuyện bố mẹ Hà Sùng, Chu Giai Ý thật sự không quá đề cao thứ gọi là tình yêu ấy. Bất luận trước kia chia ngọt sẻ bùi thế nào, khi

cần phải biến mất cũng chẳng cần bất kỳ lý do gì. Dù đã khoác lên người chiếc khóa “trách nhiệm”, hôn nhân cũng rất dễ dàng bị phá vỡ. So với thứ phù phiếm ấy, tình thân và tình bạn luôn bền vững và dài lâu hơn.

Chu Giai Ý không muốn thừa nhận nhưng đích thực là cô thiếu cảm giác an toàn. Cô muốn cả đời này được sống cùng Hà Sùng, thế nên luôn lo lắng nếu hai người họ không đơn thuần chỉ là bạn bè nữa, rồi sẽ có một ngày phải xa cách.

Sáng sớm đã suy nghĩ như vậy nên tâm trạng cô cả ngày không được tốt. Tin tức mẹ cô xem rất chuẩn xác, cơn bão đổ bộ vào Quảng Đông. Cả ngày trời cứ âm u, tối mù mù, một cơn mưa dọ dẫm mãi vẫn chưa chịu dứt xuống, chỉ có gió là gào rít mỗi lúc một mạnh. Buổi sáng có tin báo cả một hàng cây trong khu tập quân sự của họ bị bão quật đổ, tình trạng khẩn cấp được gia tăng, mọi người nhanh chóng quay về phòng.

Chưa tới giờ ăn cơm, Chu Giai Ý bèn cùng mấy bạn chung phòng bật máy tính lên xem phim. Mới xem được một nửa, cô đã nhận được tin nhắn của Hà Sùng: Buổi tập sáng nay đã kết thúc chưa? Giờ cậu đang ở đâu?

Cô vừa uống nước vừa nhắn lại: Gió lớn quá, các thầy đã bảo bọn mình về ký túc xá rồi.

Hai phần sau đó không thấy cậu nhắn lại. Chu Giai Ý cứ tưởng cậu không trả lời nữa, đang định dứt di động vào túi quần bỗng thấy nó lại rung lên. Vừa mở tin nhắn ra xem, cô giật mình tới nỗi suýt nữa thì đánh rơi chiếc cốc trong tay xuống đất.

Mình tới trước cổng ký túc xá của cậu rồi. Không ra đón mình sao?

Không kịp giải thích với các bạn, Chu Giai Ý đặt cốc nước xuống rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Vừa xuống dưới cô đã nhìn thấy Hà Sùng đứng ngoài. Cậu đang cầm điện thoại, cúi đầu nhắn tin, có lẽ nghe thấy

tiếng bước chân, ngẩng đầu lên rất đúng lúc. Sau khi nhìn rõ Chu Giai Ý, Hà Sùng bất ngờ cười sảng sặc.

Từ lúc về phòng, cô chỉ mãi xem phim với các bạn, bộ quần phục còn chưa thềm thay. Ban nãy cô lại chạy ra ngoài quá gấp gáp, đầu tóc rối bời, mái ngố cũng hất ngược ra sau, để lộ hoàn toàn một khoảng trán, bản thân thì thở hổn hển, trông vừa thê thảm vừa buồn cười.

Không quan tâm cậu đang cười cái gì, Chu Giai Ý đi về phía Hà Sùng, lập tức bị cậu ngăn lại: “Đứng yên! Cứ ở đó, mình chụp cho kiểu ảnh!” Hà Sùng vừa nói vừa bật chức năng chụp ảnh của di động ra, cười như sắp tắt thở tới nơi, giơ máy chụp liên tục.

“Cậu đến từ khi nào vậy? Làm mình hết hồn...” Chu Giai Ý vội vàng chạy thẳng về phía cậu, nắm chặt tay lại, đâm vào cánh tay cậu, biểu hiện thái độ phẫn nộ. Từ quê nhà họ tới Quảng Châu phải mất bảy, tám tiếng ngồi tàu hỏa. Hà Sùng đột ngột xuất hiện trước công ký túc xá thế này thật sự đã khiến cô sợ chết khiếp.

“Mình đi tàu hỏa từ tối hôm qua, sáng nay thì tới.” Cậu cười tít mắt trả lời cô, giọng rất thoải mái nhưng không hề đùa cợt chút nào: “Chẳng phải cậu nói nhớ mình sao, mình tới thăm cậu.” Vừa dứt lời, chợt nhớ ra chuyện gì, cậu hỏi: “Nghe nói ở đây bọn cậu dùng thẻ cơm? Thẻ của cậu đâu, có mang xuống không?”

Một loạt các vấn đề khiến Chu Giai Ý bỏ qua lý do tại sao cậu tới đây. Cô cúi đầu lục túi áo rồi rút thẻ cơm ra đưa cho cậu: “Đây này!” Hà Sùng rút luôn, vôn vê trong tay: “Mình vẫn chưa ăn sáng, đói chết mất thôi. Cậu đã nói sẽ mời mình một bữa mà.” Nói rồi cậu kéo tay cô, thúc giục: “Đi nào, đi nào! Dẫn mình tới nhà ăn đi.”

Chu Giai Ý vốn dĩ còn đang định quay về phòng thay quần áo, vừa nghe cậu nói bữa sáng còn chưa ăn, cô lập tức ngậm chặt miệng, để mặc

cho cậu dắt tới nhà ăn.

Hà Sùng vẫn thích bá cổ khoác vai cô như ngày nào. Có một khoảnh khắc cô bỗng thấy ảo giác.

Dường như họ vẫn mãi đi cùng nhau. Dẫu rằng trước mặt không phải con đường về nhà quen thuộc, nhưng đích đến luôn là một gia đình...

TÔI RẤT NHỚ EM

Sunness

www.dtv-ebook.com

Chương 10

Chưa tới giờ ăn trưa nên nhà ăn còn khá vắng vẻ. Chu Giai Ý tìm được một chỗ tốt, thật sự đã mang thẻ cơm ra đãi Hà Sùng những món ngon. Cậu đúng là đói thật, thức ăn tuy lấy không nhiều nhưng phần kích gọi thêm cả một nồi lẩu, vừa ngồi xuống đã bận rộn nhúng. Thấy Hà Sùng đổ hết thịt vào nồi, Chu Giai Ý cũng cho rau vào, rồi gắp một nhúm rau nóng hổi vào bát cậu: “Cậu không phải đi làm à?”

Lúc đói Hà Sùng chẳng bao giờ kén chọn, cậu ăn sạch rau cô gắp: “Trước khi trở thành nhân viên chính thức, mình được nghỉ ba ngày. Cậu gọi điện cho mình cũng vừa vặn lắm. Nếu hôm nay mới chắc mình lười chẳng đi nữa.”

“Ồ.” Chu Giai Ý lại gắp thịt cho cậu: “Ngồi tàu hỏa bảy, tám tiếng rồi à, mệt lắm không?”

“Đi buổi tối mà, ngủ một giấc là tới.”

“Vậy khi nào cậu quay về? Đã mua vé tàu chưa? Tìm được chỗ ở chưa?”

“Xong xuôi hết rồi.” Một câu trả lời đáp ứng tất cả những thắc mắc của cô. Hà Sùng lúng búng đầy miệng thức ăn, ngẩng đầu nhìn cô: “Chu Giai Ý! Hôm nay cậu nói nhiều thật đấy. Nhớ mình thật à?”

Cô cụp mắt xuống, không lờm cậu, cũng không tức giận: “Cậu nói chuyện đừng có kỳ lạ như vậy.”

“Chẳng phải trước giờ mình vẫn ăn nói kiểu này sao?” Cậu cười: “Nói thật là, mình nhớ cậu lắm. Thường xuyên nhớ.”

Cô rút tay về bát của mình, không động đũa nữa, chỉ cúi gằm, im lặng rất lâu.

“Bắt đầu từ lần bà nội mình qua đời. Mình khóc gần hết buổi tối. Lúc đó mình chợt nghĩ có cậu ở bên cạnh thì tốt rồi, cậu chắc chắn còn khóc to hơn cả mình. Mà chỉ cần cậu khóc là mình sẽ chẳng còn tâm trí để khóc nữa.” Hà Sùng chẳng kịp để ý cô có phản ứng gì. Cậu nhúng vài cọng rau rồi gắp vào bát cho cô: “Sau đó vào học trung cấp có mấy lần cãi cọ với bạn bè. Mỗi lần cãi chán rồi, mình lại nghĩ, nếu ai cũng được như cậu thì tốt rồi. Dù mình có mắng té tát kiểu gì, cậu vẫn sẽ quay lại tìm mình.”

“Lúc thực tập lười làm cơm lại muốn gọi cậu cùng đi ăn, kết quả ấn chuông một hồi mới nhớ ra cậu đi du lịch với mẹ rồi. Hai tuần thực tập cậu chẳng nhắn một tin nào cho mình, mình lại nghĩ không biết có phải cậu bị bệnh hay xảy ra chuyện gì không, hay là gọi cho cậu trước. Nhưng rồi mình lại sợ cậu bận quá không có thời gian nhận máy.” Giọng Hà Sùng từ đầu tới cuối rất bình thản, chỉ như đang kể lại cho cô những câu chuyện thường ngày, bất kỳ lúc nào cũng có thể bật cười vậy: “Tối qua nghe mẹ mình nói hai hôm trước bà đã đệ đơn ly hôn với bố rồi, mình lại muốn gọi điện cho cậu. Còn đang suy nghĩ xem có nên gọi không thì cậu đã gọi trước rồi.”

Chu Giai Ý im lặng lắng nghe, hai mắt cứ nhìn chăm chăm xuống bát cơm, khóe mắt ướm dần. Cô bặm bụng không cho nước mắt chảy xuống.

“Chu Giai Ý! Hai chúng ta quen nhau hơn chục năm rồi. Đối phương là người thế nào chúng ta hiểu rõ nhất. Mình hiểu cậu đang sợ hãi điều gì, thế nên mình sẵn sàng đợi cậu. Dù sao thì cũng tốn mười mấy năm rồi, bản thân cậu không vội thì mình có thể tiếp tục tốn thời gian cùng cậu.” Hà Sùng đương nhiên đã phát hiện ra sự thay đổi tâm trạng của cô từ lâu

nhưng vẫn từ tốn nói hết những gì phải nói: “Nhưng tốt nhất đừng lâu quá, nếu không cả hai chúng ta đều không vui vẻ gì.”

“Bây giờ thì cậu nghĩ như vậy.” Cuối cùng Chu Giai Ý cũng ngẩng đầu lên. Cô nhìn cậu, vừa chớp mắt, một giọt nước mắt đã rơi xuống: “Lỡ một ngày cậu không còn nghĩ như vậy nữa thì phải làm sao?” Cô nhớ tới bố, nhớ lại lúc ly hôn mẹ vừa khóc vừa chải đầu cho cô, những ấm ức đè nén trong lòng bao năm nay bỗng chốc bộc phát, nước mắt bắt đầu lăn chã tuôn: “Lỡ như một ngày cậu yêu một người con gái khác đến chết đi sống lại, không cần mình nữa thì phải làm sao?”

Hà Sùng nhìn thẳng vào mắt cô, một lúc sau mới móc trong túi ra một túi khăn giấy, rút cho cô một tờ: “Lau nước mắt đi!”

Cô không nhận, cứ nhìn cậu không chớp mắt, nét mặt rất ương ngạnh, như không bao giờ chịu nhường bước. Hà Sùng đành phải thu tay về, gác đũa nhìn cô.

“Mình lấy cho cậu một ví dụ nhé.” Cậu không còn cười cợt nữa mà thở dài, suy nghĩ một hồi mới nói: “Con người chỉ có hai quả thận, nên một khi đã hiến tặng một quả thì không thể hiến tặng quả còn lại. Dù là bố mẹ cậu hay bố mẹ mình cũng vậy, sở dĩ họ nay yêu người này mai yêu người khác được là vì từ nhỏ họ đã được sống trong một mái nhà hạnh phúc. Mất đi một bên cũng không sao, vẫn còn bên kia.” Thật ra Hà Sùng chẳng thích ví dụ chút nào, mấy lời tình cảm cũng chẳng bao giờ nói, nhưng lại biểu đạt rõ ràng để Chu Giai Ý hiểu: “Hai chúng ta thì khác. Ông trời sinh ra chúng ta đã chỉ có một quả thận. Thế nên cậu phải dựa vào mẹ, mình không thể sống thiếu bà nội.”

Ngừng một lát, cậu hỏi: “Cậu hiểu ý mình chứ?”

Cậu còn chưa dứt lời đã Chu Giai Ý sụ sùi, ghen ngào như sắp khóc. Cô không dám òa lên giữa chốn đông người, bèn giơ tay ôm mặt, cố gắng

kìm nén, hai bờ vai run rẩy.

Sự so sánh của cậu không hình tượng chút nào. Giờ cô đã phải xa mẹ, Hà Sùng lại không còn bà. Thứ họ còn lại, chỉ có nhau mà thôi.

Hà Sùng đã mua vé tàu quay về vào buổi chiều hôm sau. Buổi trưa cậu lại chạy tới trường ăn với Chu Giai Ý một bữa cơm, rồi xách hành lý chuẩn bị đi thẳng ra ga. Buổi chiều Chu Giai Ý còn phải học quân sự nên không đi tiễn cậu được, cô tạm biệt cậu ngay trước cửa ký túc.

“Hà Sùng!” Khi cậu sắp đi, cô bỗng gọi giật lại: “Lần sau nếu bố mình còn mời cậu đi uống trà, cậu cứ nói là hai chúng ta đã yêu nhau rồi.”

Có lẽ vì còn sững sờ, Hà Sùng quay phắt lại nhìn cô kinh ngạc mấy giây mới cười: “Thông suốt rồi à?”

Chu Giai Ý không nói gì, chỉ cố tình lườm cậu một cái, rồi mím môi cười. Phản ứng này khá mới mẻ, nhưng vẫn đủ để Hà Sùng hiểu ra. Cậu quay lại khoác vai cô, rồi véo thật mạnh lên má: “Về tới nơi mình sẽ gọi điện cho cậu.”

Cô hất tay cậu ra, xua xua tay bảo cậu nhanh đi đi. Cô vẫn chẳng thay đổi, vẫn có chút ngượng ngùng.

Ai cũng nói thanh mai trúc mã rất hiếm khi nên duyên. Thật lòng mà nói, Chu Giai Ý cũng không hiểu sau này mình và Hà Sùng đã đến với nhau như thế nào.

Nhưng đúng như những gì cậu nói, cuộc sống và gia đình của cả hai người đều không hoàn hảo.

Và may mắn là khi hai con người không hoàn hảo bước bên nhau, họ sẽ cùng nhau ghép nên hạnh phúc.

Table of Contents

[Mục lục](#)

[Chương 1](#)

[Chương 2](#)

[Chương 3](#)

[Chương 4](#)

[Chương 5](#)

[Chương 6](#)

[Chương 7](#)

[Chương 8](#)

[Chương 9](#)

[Chương 10](#)